



พระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พุทธศักราช ๒๔๙๗

กองการสวัสดิ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ ๑</b>	
ประวัติกฎหมายรับราชการทหาร	๑
ความหมายของคำศัพท์	๕
<b>บทที่ ๒</b>	
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗	๖
หมวด ๑ บททั่วไป	๘
หมวด ๒ การยกเว้น	๑๑
หมวด ๓ การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ	๑๓
หมวด ๔ การเรียกคนเข้ากองประจำการ	๑๕
หมวด ๕ การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ	๑๗
หมวด ๖ การปลด	๒๑
หมวด ๗ บทกำหนดโทษ	๒๒
หมวด ๘ บทเฉพาะกาล	๒๔
หมวด ๙ การรักษาพระราชบัญญัติ	๒๕
<b>บทที่ ๓</b>	
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗	๒๖
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ.๒๔๙๘ )	๒๖
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ ( พ.ศ.๒๔๙๘ )	๒๗
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ ( พ.ศ.๒๔๙๘ )	๒๘
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ.๒๔๙๘ )	๒๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ ( พ.ศ.๒๔๙๘ )	๓๐
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ ( พ.ศ.๒๕๑๔ )	๓๒

	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ ( พ.ศ.๒๕๑๖ )	๓๓
	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ ( พ.ศ.๒๕๑๖ )	๓๕
	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ.๒๕๑๖ )	๓๖
	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ ( พ.ศ.๒๕๑๖ )	๓๙
	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ ( พ.ศ.๒๕๑๖ )	๔๕
	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ ( พ.ศ.๒๕๑๗ )	๔๗
	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ ( พ.ศ.๒๕๔๐ )	๔๙
	กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับ ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘	๕๔
	กฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่าง การศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๔๙	๕๕
<b>บทที่ ๔</b>		๕๘
	หนังสือ กคสท. ที่ กท ๐๒๐๑/๑๖๙ ลง ๑๓ ก.พ. ๕๘ เรื่อง กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘	๕๘
	คำชี้แจงกรมการสรรพกำลังกลาโหม เรื่อง การปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่ง ออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘	๖๐
<b>เรื่อง</b>		<b>หน้า</b>
	บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกอง ประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกหรือเรียนรู้อ.ศ. ๒๕๔๙	๖๑
	บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗	๖๒
	คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๘๒ / ๓๖ เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ เลือกและคณะกรรมการชั้นสูง	๗๒
	คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔๐/๒๕๑๗ เรื่อง มอบอำนาจในการผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหาร ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด	๗๙
	สรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตราที่สำคัญ และบท กำหนดโทษ	๘๐

## บทที่ ๑

### ประวัติเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร

#### ข้อความเบื้องต้น

#### ๑. ประวัติกฎหมายรับราชการทหาร

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารที่ใช้อยู่ปัจจุบันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สัสดี ประกอบด้วย พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๘๗ กฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๕๑ ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และบันทึกข้อตกลงระหว่าง กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๘๗ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน คือ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติสัญชาติ และยังมี ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม คำสั่งกองทัพบก ซึ่งเป็นรายละเอียดกำหนดเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้จะได้กล่าว ดังรายละเอียดต่อไป

ตามลักษณะวิธีการเกณฑ์ทหาร ในสมัยโบราณไม่ปรากฏว่ามีหลักฐาน เพิ่งจะมีหลักฐานเป็นเอกสารที่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๒ เรื่องตำนานการเกณฑ์ทหาร โดยแบ่งเป็น ๔ ยุคใหญ่ คือ ยุคก่อนกรุงสุโขทัย ยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา และยุคกรุงรัตนโกสินทร์

### ๑.๑ ยุคก่อนกรุงสุโขทัย

สมัยก่อน พ.ศ.๔๐๐ คนชาติไทยถูกรุกรานจากชาติที่มีกำลังเหนือกว่า จำต้องอพยพจากถิ่นเดิมลงมาทางใต้โดยอพยพลงมาสู่แหลมอินโดจีน การอพยพมาทางใต้ของไทยได้พากันมาเป็นพวก ๆ ในพวกหนึ่ง ๆ ก็มีวงศ์วานญาติที่ใช้สกุลเดียวกันเป็นส่วนมากในหมู่หรือพวกเดียวกัน ใครเป็นผู้อาวุโสมีผู้เคารพนับถือมากก็ยกขึ้นเป็น “ เจ้าหมู่ ” คือเป็นหัวหน้าหมู่ชนชั้น ใครเป็นหัวหน้าครัวเรือนเมื่อเวลามีการรบพุ่งก็ควบคุมลูกหลานวงศ์วานของตนให้มีกำลังเป็นกลุ่มก้อน ผู้เป็นเจ้าหมู่ขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของเจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาเขต เมื่อเจ้าเมืองต้องการกำลังไปรบพุ่ง ณ ที่ใด หรือรวมกำลังต่อสู้กับศัตรู ก็สั่งเจ้าหมู่ นายบ้าน เกณฑ์คนที่สังกัด มารวมกำลังจัดเป็นกองทัพ พาหนะ และเสบียงอาหารของตนเองไปทั้งสิ้น นี่เป็นมูลเหตุในการเกณฑ์ทหาร ไทยในสมัยโบราณ และถือเป็นประเพณีที่คนไทยนิยมใช้การบังคับบุคคลเข้ารับราชการทหาร โดยถืออาวุโสสกุลเป็นหลักกว่าบิดาเป็นทหาร บุตรหลาน เหลน ฯลฯ ก็ต้องเป็นทหารตามบิดาและได้ประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ จึงได้เปลี่ยนแปลงไป

### ๑.๒ ยุคกรุงสุโขทัย

สมัยกรุงสุโขทัยเลือกเอาระบบการปกครองของไทยดั้งเดิมมาใช้คือทรงถือเอาระบบการปกครองในสกุล เป็นหลักปฏิบัติโดยถือว่าประชาชนในครัวเรือนทั้งหลาย “ เป็นลูกบ้าน ” หลายครัวเรือนยกผู้อาวุโสขึ้นปกครองเรียกว่า “ พ่อบ้าน ” หลายบ้านรวมกันเป็น “ เมือง ” ขึ้นอยู่ในความปกครองของ “ พ่อเมือง ” หลายเมืองรวมกันเป็นประเทศ ขึ้นอยู่กับ “ พ่อขุน ” ซึ่งเป็นตำแหน่งเป็นเจ้าแผ่นดิน คือการปกครองแบบนี้เป็นการปกครองแบบ “ พ่อปกครองลูก ” ( Paternal Government ) แม้ในระยะหลังการปกครองจะได้แปรผันไปตามกาลสมัย แต่วิธีการอันอะลุ่มอล่วยไม่รุนแรงรู้จักให้อภัย และถือเสมือนญาติพี่น้อง ตามแบบโบราณของไทย ยังคงปรากฏอยู่ในรูปต่าง ๆ เสมอมามิได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วย เพราะนิสัยประจำชาติอย่างนี้มีส่วนให้ไทยรอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ เป็นอิสรภาพมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

การจัดกำลังเข้ากองทัพ คงถือหลักที่ว่ายามปกติบรรดาชายฉกรรจ์ในเขตราชอาณาจักรในเขตราชธานีคงมีฐานะเป็น “ พลเมือง ” แต่พอเกิดสงครามขึ้นต้องเปลี่ยนสภาพเป็น “ ทหาร ” เข้าประจำการในกองทัพตามกรมกองที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งถือเป็นประเพณีว่า ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร อย่างไรก็ตาม ในสมัยกรุงสุโขทัยก็มีการกำหนดให้คนต่างด้าวไม่ต้องเข้ารับราชการทหารมี ๓ จำพวก คือ มอญ ขอม และลาว ด้วยเหตุผลที่ยังไม่ไว้วางใจคนชนชาติเหล่านั้นนั่นเอง

### ๑.๓ ยุคกรุงศรีอยุธยา

เมื่อพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดี อันเป็นปฐมกษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยา ยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับลักษณะการจัดกำลังคนในการเกณฑ์ทหาร เพิ่งเริ่มปรากฏในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ ๒ ซึ่งเมื่อได้ครองราชสมบัติ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงจัดการเกี่ยวกับกิจการด้านทหารดังนี้คือ

๑. การตั้งทำเนียบยศ หรือที่เรียกว่าศักดินา คือตั้งอัตราไว้ในกฎหมายว่า บุคคลยศใด จะมินาได้เท่าใด เช่น กำหนดว่า ไพร่พลเมืองคนหนึ่งจะมินาได้เพียง ๓๐ ไร่ เป็นอย่างมาก เจ้าพระยาเสนาบดีมินาได้คนละ ๑ หมื่นไร่ เป็นต้น

๒. การจัดทำทำเนียบหัวเมือง คือ จัดให้หัวเมืองเหนือต่างขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาทำนองเดียวกับหัวเมืองชั้นใน บรรดาเมืองที่อยู่ห่างออกไปก็จัดเป็นเมือง “พระยามหานคร” เช่น เมืองนครราชสีมา เมืองนครศรีธรรมราช เมืองตะนาวศรี เมืองทวาย ให้มีผู้ว่าราชการมียอำนาจบังคับบัญชาสิทธิขาดเป็นเมือง ๆ

๓. ตั้งทำเนียบหน้าที่กระทรวงทบวงการ คือ เอาการที่แบ่งหน้าที่ราชการเป็นฝ่ายทหาร และพลเรือนมาแต่ก่อนนั้น ตั้งเป็นหลักจัดระเบียบกระทรวงทบวงการ ฝ่ายพลเรือนให้มีอรรคมหาเสนาบดี - สมุหนายก กรมมหาดไทย เป็นหัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน และเอาหัวหน้าพนักงานการพลเรือนที่มีประจำพระนครมาแต่ก่อน ยกขึ้นเป็นเสนาบดีชั้นรองลงมาในฝ่ายพลเรือนอีก ๔ คน เรียกว่า “ จตุสดมภ์ ” (เวียง, วัง, คลัง, นา) ฝ่ายทหารก็ให้มีอรรคมหาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหมคนหนึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้า ข้าราชการทั้งปวงในฝ่ายทหาร มีเสนาบดีชั้นแม่ทัพประจำการรองลงไป

อย่างไรก็ตามข้าราชการตลอดจนไพร่พลทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนก็บังคับเป็นทหาร ทำการรบพุ่งในเวลามีศึกสงครามอยู่เหมือนเดิม และวิธีการเกณฑ์ก็คงใช้วิธีการอย่างเดียวกับสมัยกรุงสุโขทัย

ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งเป็นราชโอรสของสมเด็จพระบรมโลกนาถ ได้ทรงจัดการอันเกี่ยวกับกิจการด้านการทหารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นตัวอย่างสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ

(ก) ทำตำราพิชัยสงคราม

(ข) ทำสารบาญชี

(ค) ทำพิธีตามหัวเมือง

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร การทำสารบาญชี คือการจัดทำบัญชีรื้อพล คือ การจัดระเบียบวิธีเกณฑ์คนเข้ารับราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จัดระเบียบการควบคุมผู้คนพนักงานทำบัญชีคนฝ่ายทหารฝ่ายมหาดไทย โดยโปรดเกล้าให้ตั้ง “ กรมพระสุรัสวดี ” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบมีพนักงานทำบัญชีพลทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามระหว่างนี้วิธีการเกณฑ์คนมาเป็นทหารก็ยังคงใช้ประเพณีที่คนไทยนิยม ใช้บังคับเข้ารับราชการทหารอยู่อย่างเดิม

ต่อมาในกลางสมัยกรุงศรีอยุธยา รัฐบาลอนุญาตให้ไพร่เสียเงินค่าราชการแทนการเข้าเวร และกำหนดให้ไพร่ตามหัวเมืองส่งส่วยแก่รัฐบาล ซึ่งกรมพระสุรัสวดีต้องรับหน้าที่ในเรื่องส่วยและเงินราชการด้วย

การกำหนดพลเมืองเพื่อเข้ารับราชการทหารได้แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. คนไทย คือ บรรดาผู้ชายไทย จะมียศศักดิ์หรือสกุลใด ๆ ก็ตาม ต้องเป็นทหารทุกคน คนต่างชาติที่เกิดในเมืองไทยก็นับว่าเป็นคนไทย

๒. นักบวช คือ นักบวชในพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น ๆ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหาร

๓. คนต่างชาติ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๓.๑ พวกที่ไปมาค้าขายชั่วคราวไม่เรียกเกณฑ์เข้าเป็นทหาร แต่ต้องเรียกเงินแทน หรือเรียกใช้แรงงานเป็นครั้งคราว

๓.๒ พวกที่มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในเมืองไทย ถ้าใครสมัครรับไว้ในจำพวก “ ทหารอาสา ”

๓.๓ พวกที่เป็นลูกหลานคนต่างชาติ และเกิดในเมืองไทย ต้องเกณฑ์เข้าเป็นทหารอย่างคนไทย

๔. ทาส คือ คนไทยที่ตกไปเป็นทาส หรือเชลย จะเป็นคนไทยหรือชาติใดก็ตาม ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำ ไม่ให้มีเกียรติยศเป็นทหาร

สำหรับคนที่ต้องเข้ารับราชการทหาร ยังมีการกำหนดเวลารับราชการทหารและแบ่งคนตามอายุเป็นประเภท กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ ๑๖ ปี ขึ้นทะเบียนเป็นประเภท กล่าวคือ

บุคคลที่มีอายุครบ ๑๖ ปี ขึ้นทะเบียนเป็น “ ไพร่สม ”

บุคคลที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ปลดจากไพร่สมเป็น “ ไพร่หลวง ” ซึ่งมีหน้าที่รับราชการทหารจนอายุถึง ๖๐ ปี

#### ๑.๔ ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ ยังคงใช้วิธีการเกณฑ์ทหาร ข้อกำหนดเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังมีได้ออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ตรงกับปีมะเส็ง ร.ศ.๑๒๔ ถือได้ว่าเป็นบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรก การใช้กฎหมายฉบับนี้ ประกาศใช้เป็นพื้นที่ โดยเริ่มจากมณฑลนครราชสีมา นครสวรรค์ ฯลฯ ใน พ.ศ.๒๔๕๑ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเพิ่มเติมลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๗ จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๔ ต่อไปโดยได้ประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ รวมเป็นเวลา ๑๑ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐ ขึ้นใหม่ ซึ่งกำหนดอายุการลงบัญชีกองเกินอัตรา การเรียกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการ การรับราชการในกองประจำการ และกองหนุนชั้นต่าง ๆ ตลอดจนพันราชการทหาร ตามที่ได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน และยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๔, พระราชบัญญัติเพิ่มเติมลักษณะเกณฑ์ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) และในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๖๖ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๗๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ และยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๖๖ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิตล รัชกาลที่ ๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ขึ้นใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๖๖

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บังคับตั้งแต่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากขึ้น

สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘ ได้กล่าวถึง ในหมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา



อบรม พิทักษ์ ปกป้องและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งในที่นี้ คือพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ นอกจากนี้ หมวด ๕ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ได้กำหนดไว้ใน มาตรา ๗๗ ว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษา อธิปไตย ความมั่นคง สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์

- ๔ -

แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ

ตามที่กล่าวมานี้เพื่อจะได้ทราบถึงความเป็นมาของกฎหมาย และความเกี่ยวข้องของกฎหมายในระดับต่าง ๆ จากกฎหมายสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้บุคคลให้ปฏิบัติ นอกจากนี้กฎหมายระดับรอง ๆ ลงมาอีก คือ กฎกระทรวง และยังมีเงื่อนไขต่าง ๆ หรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน เช่น บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารนี้ ได้พัฒนาจากจารีตประเพณีจนเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เริ่มต้นด้วยมีการกำหนดกฎเกณฑ์จนตราเป็นพระราชบัญญัติอันเปรียบเสมือนกฎหมายลูกของ รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐยึดถือปฏิบัติและบังคับใช้กับประชาชน

**สรุป** ความสำคัญของกฎหมายรับราชการทหาร พระราชบัญญัติรับราชการทหารเป็นกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวเกือบทุกครัวเรือน ซึ่งมีบทบังคับให้บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยทุกคนเข้ารับราชการทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติในยามปกติและยามสงครามฉะนั้นชายไทยทุกคนจำเป็นต้องรู้กฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นทหารก็ควรจะต้องรู้กฎหมายของตนเอง แต่ปรากฏว่าในปีหนึ่งๆ จะมีผู้ที่รับโทษหรือขาดสิทธิอันควรจะได้รับจากกฎหมายฉบับนี้ โดยมีได้มีเจตนาฝ่าฝืนหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นจำนวนมิใช่น้อย ทั้ง ๆ ที่กฎหมายในเรื่องนี้ได้ประกาศใช้มานานหลายสิบปีแล้วแต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและยกเลิกตามกาลสมัยหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑. ข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖)
๒. พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘) ได้มีพระราชบัญญัติและประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ๓ ครั้ง คือ
  - ๒.๑ พระราชบัญญัติเพิ่มเติมลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๗ (ว่าด้วยคนสมัครคนอาสาและลูกจ้าง (พ.ศ.๒๔๕๑)
  - ๒.๒ ประกาศแก้ไข เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓)
  - ๒.๓ ประกาศแก้ไข เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
๓. ข้อบังคับการเรียกเข้ารับราชการตำรวจภูธร ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐)
๔. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ๑ ครั้ง คือ พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๖๖
๕. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ๑ ครั้ง คือ พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๗๗
๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ๔ ครั้ง คือ

- ๖.๑ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๔๘๑  
๖.๒ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๔๘๓  
๖.๓ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๔๘๘  
๖.๔ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๔๙๔  
๗. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๔ ครั้ง  
คือ

- ๗.๑ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๘  
๗.๒ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๗  
๗.๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลง ๑๕ ต.ค. ๒๕๑๕  
๗.๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลง ๑๓ ธ.ค. ๒๕๑๕  
๗.๕ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๑๖

- ๕ -

## ๒. ความหมายของคำศัพท์

**ชำรุด** หมายถึง ผุพัง ขาดวิน บุกสลาย ไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย และให้รวมถึงการ ชูดลบ เลอะเลือน จนอ่านข้อความไม่ได้ หรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นหนังสือสำคัญที่แท้จริง หรือต่อเติมข้อความ ซึ่งมีได้มีกำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่มิได้ลงชื่อ หรือประทับตราที่รอยแก้ หากเป็นลักษณะ ดังนี้ถือว่าชำรุด

**สูญหาย** หมายถึง สูญหายไปโดยไม่สามารถจะหามาได้ หรือไม่สามารถจะนำติดตัวไปมา หรือ ยื่น แสดงต่อเจ้าพนักงานได้

**เกิดเหตุสุดวิสัย** หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งมนุษย์บุคคลไม่สามารถจะป้องกันได้ เช่น เกิดอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือน ที่พักอาศัยจนข้าวของเสียหาย เกิดวาตภัย ได้พัดพาบ้านเรือนที่พักอาศัยล้ม พัง จนข้าวของเสียหาย หรือบางครั้งมีภัยบางอย่างซึ่งอาจป้องกันมิให้เกิดขึ้น เช่น อัคคีภัย ภัยโจรภัยแม้ว่าเราจะได้ พยายามใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ป้องกันมิได้ เพราะเหตุวิสัย นอกจากนี้ยังมีภัยบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ ร้ายแรงนัก แต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็นำความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตได้ เช่น เรือล่ม ซึ่งมีได้เกิดจากความ ประมาทหรือสนุกคะนองแต่เกิดเพราะเหตุวิสัยที่จะแก้ไข และตนเองจำเป็นต้องสละทรัพย์สินของเพื่อเอาชีวิต ซึ่ง จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

**บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว** หมายถึง บุคคลที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. เป็นบุคคลที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. ถ้าชายที่มีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ แล้ว กับหญิงที่มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้วได้ สมรสกันและ จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วนับว่าเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว

**วันที่สามารถจะปฏิบัติได้** หมายถึง วันที่บุคคลที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและสามารถจะ ปฏิบัติตามกฎหมายได้ และรวมถึงวันที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ด้วย

**บุคคลซึ่งไร้ความสามารถ** หมายถึง บุคคลที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถ ประกอบการหาเลี้ยงชีพได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

**บุคคลที่พิการทุพพลภาพ** หมายถึง ผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ผิดปกติ ซึ่งไม่สามารถประกอบการทำงาน  
เลี้ยงชีพได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

**บุคคลที่ชรา** หมายถึง ผู้ที่มีความแก่จนร่างกายทรุดโทรมจนไม่สามารถประกอบการทำงานเลี้ยงชีพได้  
และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

**บทที่ ๒**

**พระราชบัญญัติ**

**รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗**

**Act**

**On Military Service**

**2497 B.E.**

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

**His majesty the King Bhumipol0 Adulyadej**

**Given of February 5<sup>th</sup>, 2497 B.E.**

**Which is the 9<sup>th</sup> year of the current reign**

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเสียใหม่

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาแทน  
ราษฎรดังต่อไปนี้

*His majesty the King Bhumipol Adulyadej had given his royal command to announce that It is suitable to adjust the act on military service,*

*Therefore the king was kindly branded this act accordingly with the suggestion and willingness of the house of representatives as following*

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ”

***Article 1 This act shall be called “Act on Military Service 2497 B.E.”.***

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

***Article 2 This act shall be put into effect the day of after it has been announce in the Royal Thai Government Gazette.***

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

***Article 3 Revoke the Act on Military Service 2479 B.E.***

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

(๑) “ **วิธีนับอายุ** ” ถ้าเกิดพุทธศักราชใดให้ถือว่ามียายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น ส่วนการนับอายุต่อไปให้นับแต่เฉพาะปีที่สิ้นพุทธศักราชแล้ว ถ้าไม่ปรากฏปีเกิดให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้กำหนดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

***Article 4 In this act***

***[1] “ Age counting ” if born in any B.E. must be counted as 1 year old, at the end of the year. To continue counting, start only when the year has ended. If the birth year not appeared it shall be set by the local district chief officer, accordingly with the ministerial regulations.***

(๒) “ **ทหารกองเกิน** ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว

***[2] “ Reserved Personnel ” means a person who is older than 18 years old but not reached 30 years of age, who had registered in the reserved personnel list accordingly with article 16 or a person who has registered in the reserved personnel list accordingly with***

- ๗ -

article 18.

(๓) “ **ทหารกองประจำการ** ” หมายความว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้เข้ารับราชการในกองประจำการจนกว่าจะได้ปลด

***[3] “ Recruited personnel ” means a person who has registered in the recruit personnel list and had served in the active service until discharge.***

(๔) “ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ” หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองประจำการ โดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้

*[4] “ Support Personnel class 1 ” means military personnel those were discharged, who completed his service term or reserved personnel who completed military training accordingly with the law on supporting military education and had registered to be a recruited personnel accordingly with this act.*

(๕) “ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ” หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองเกิน ตามมาตรา ๓๙ หรือปลดจากกองประจำการตามมาตรา ๔๐

*[5] “ Support Personnel class 2 ” means military personal those were discharged from reserved personnel according to article 39 or active personnel according to article 40.*

(๖) “ พันราชการทหารประเภทที่ ๑ ” หมายความว่า ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้

*[6] “ Discharge from military service class 1 ” means military personnel those were discharged from different level of service on their terms or disable or have medical conditions those prevent them from serving in military service according to this act.*

(๗) “ พันราชการทหารประเภทที่ ๒ ” หมายความว่า ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์แล้ว หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพหรือมีโรคอันไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ

*[7] “ Discharge from military service class 2 ” means support personnel class 2 those reached 46 years of age or reserved personnel support personnel class 2 those disabled or have medical conditions those prevent them from serving in military service according to this act or commissioned officer whose rank was deprived or remove.*

(๘) “ ทหารประจำการ ” หมายความว่า ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งไม่ใช่ทหารกองประจำการ

*[8] “ Active duty military personnel ” means military personnel those are serving according to the standard set by the ministry of defense those are not recruited personnel.*

(๙) “ อำเภอ ” หมายความว่า รวมถึง กิ่งอำเภอด้วย

*[9] “ District ” definition includes minor district as well.*

(๑๐) “ ที่ว่าการอำเภอ ” หมายความว่ารวมถึง ที่ว่าการกิ่งอำเภอด้วย

*[10] “ District Chief Office ” definition includes deputy district office as well.*

(๑๑) “ นายอำเภอ ” หมายความว่ารวมถึง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

*[11] “ District Chief Officer ” definition includes deputy district chief officers, who is in charge of the minor district as well.*

**มาตรา ๕** บุคคลซึ่งต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ลงบัญชีที่อำเภอดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้วมารดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่บิดาหรือมารดาหรือ ผู้ปกครองมีภูมิลำเนาแล้วแต่กรณี

**Article 5** *Person, who must register in the reserved personnel list, must submit himself at ones district, as following.*

*[1] A person whose father is still alive, or whose father is deceased but mother is still alive, or both parents are deceased but under care of a guardian must register in the reserved personnel list at the district where his father or mother or guardian originally came from, this case is subjectively.*

(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามีได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือถ้ามารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาแล้วแต่กรณี

*[2] A person who was born outside of marriage and a father did not legitimate the child or mother is deceased but have a guardian must registered in the reserved personnel list at a district where his mother or guardian originally came from subjectively.*

(๓) บุคคลนอกจากที่กล่าวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไม่อาจลงบัญชีทหารกองเกินตาม (๑) หรือ (๒) ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ถ้าบุคคลนั้นไม่ปรากฏภูมิลำเนา ก็ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่พบตัวบุคคลนั้น

เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่อำเภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน

**ภูมิลำเนาทหารให้มีได้เพียงแห่งเดียว**

*[3] Person beyond (1) and (2) or person those cannot register accordingly to (1) and (2) on every scenario, must register on the reserved personnel list at a district where originally came from or at a district where that person can be found.*

*When registered to the reserved personnel list, it is to be believed that, the person has military origin in a district where that person has registered.*

**There could be only one military origin for a person.**

**มาตรา ๖** การเรียกและการตรวจเลือกคนเข้าเป็นตำรวจกองประจำการตลอดถึงการยกเว้น และการปลดตำรวจซึ่งอยู่ในกองประจำการ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเรียกและการตรวจเลือกคนเข้าเป็นทหารกองประจำการ การยกเว้น และการปลดทหาร

การเรียกคนเข้ากองประจำการเป็นตำรวจ ให้กระทรวงมหาดไทยทำได้โดยตกลงกับกระทรวงกลาโหม

**Article 6** *The summoning and selection of recruit police including exceptions and discharging polices those were recruited, shall use the same code of conduct as summoning and selection of person to be recruited personnel, exception and discharging.*

*The selection of personnel to become recruited police, can be done through an agreement between the ministry of interior and the ministry of defense.*

หมวด ๑

บททั่วไป

*Section 1*

General

มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน

***Article 7** Every male with Thai citizen are bound legally with their obligations for*

- ๙ -

*military service by themselves.*

มาตรา ๘ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ ให้กระทำด้วยวิธีเรียกมาตรวจเลือก หรือจะรับเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้

ถ้ามีความจำเป็น การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการจะไม่กระทำในบางท้องที่ก็ได้

***Article 8** The selection of personnel to be recruited personnel shall be done by conscription or other means those were set by the ministry.*

*If necessary the admission can be suspended in some areas.*

มาตรา ๙ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และเมื่อต้องเข้ากองประจำการจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการมีกำหนดสองปี ส่วนผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะให้รับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่าสองปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้ แต่สำหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้นจะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอ

***Article 9** Reserved personnel those are 18 years of age and older and not older than 30 years old are in the process to participate in the military service and when accepted to the military service the term is 2 years for people with special qualification or special case, they can serve less than 2 years according to the ministerial regulations, however they can claim for that right only if evidences were shown for the selection committee on the selection day or to the unit which self-requested to serve in on the day the request was made.*

วันเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้นับแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการ ในกรณีที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกองประจำการให้ไม่ได้ในวันที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจำการภายหลังจากวันเข้ารับราชการทหารกองประจำการก็ได้และให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่ออยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดแล้ว ให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังนี้

กองหนุนชั้นที่	๑	เจ็ดปี
กองหนุนชั้นที่	๒	สิบปี
กองหนุนชั้นที่	๓	หกปี

ตามลำดับชั้นไปจนปลดพันราชการทหารประเภทที่ ๑

*The starting day of the service term start from the day registered on recruited personnel list, on the case that reserved personnel had started his service but yet to register on the day started, he can register after the day started and it shall hold that the person had started his service term on the day he started. When the person completed his 2 years term and discharged to be discharged from military service class 1 as following.*

*Discharged from military service level 1            7    years*

*Discharged from military service level 2            10   years*

*Discharged from military service level 3            6    years*

*Accordingly until the person discharged from level 1*

บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะได้รับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่าสองปี หรือให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมีต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอ หรือต่อหน่วยที่ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วแต่กรณี ส่วนที่จะให้อยู่ในกองหนุนชั้นใด และเป็นเวลาเท่าใดนั้นให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามวรรคสอง

- ๑๐ -

*A person who completed military education accordingly with the course set by the ministry of defense according to the law supporting military training which characterize by the ministerial regulations, should they serve less than 2 years or to be discharge to be discharge from military service class 1 personnel without serving as recruited personnel is also possible. Nevertheless it shall be done accordingly to the instruction/guideline set by the ministerial regulations, they can claim for this right only if evidences were shown to the committee on the selection day or to unit they request to join for their service or to the unit they register to join, subjectively. For the length and duration it shall be done in the same manner with the discharge of the reserved personnel who must serve their military service.*

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และสัสดีจังหวัด ออกหนังสือสำคัญให้แก่ทหารที่ถูกปลดเป็นทหารกองหนุนไว้เป็นหลักฐาน หากหนังสือสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อขอรับหนังสือสำคัญใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้การชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

*The governor and the recruiting officer of the province shall issue the document for the military personnel who were discharged to be support personnel as evidence. If the document is damage or lost, the holder must inform the district chief officer to issue the new one, by paying a fee of one baht, but if it is damage or lost because of an unfortunate event the fee shall be revoked.*

**มาตรา ๑๐** นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการ ถ้าต้องออกจากนักเรียนในขณะที่อยู่ในกองประจำการยังไม่ครบกำหนด ให้ส่งตัวไปรับราชการในกรมกองทหารจนกว่าจะครบกำหนด



**Article 10** *Cadets, when they reach 18 years of age, they shall be put on the list of active duty military personnel, if they must leave the cadet position while they have not finished the active duty term, they must be sent to serve in the military unit until the term is completed.*

**มาตรา ๑๑** การรับราชการทหารประจำการ การแบ่งประเภท และการปลดทหารประจำการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม

ทหารประจำการนั้น ถ้ายังมีได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการ ก็ต้องขึ้นทะเบียนกองประจำการและรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเป็นทหารประเภทอื่น

**Article 11** *Categories of military service and their discharge shall be done accordingly with the law and regulations of the ministry of defense.*

*Active duty military personnel, if they yet to register they must register for an active duty list and to serve in an active duty role until it is completed. The exception is if the ministry of defense has discharged them to other type of military services.*

**มาตรา ๑๒** บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดประสงค์จะไปอยู่ต่างท้องที่ในอำเภอเดียวกัน หรือต่างอำเภอเป็นการชั่วคราวเกินสามสิบวัน ให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนเข้ามาอยู่ และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งทำการสอบสวนและออกใบรับให้ แล้วแจ้งให้นายอำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารทราบ

**Article 12** *Person who registered for reserved personnel list accordingly to article 16 or reserved personnel or who wished to seek residence in the different area of the same district or different district for temporary for more than 30 days, must inform the district chief officer of the area that the person is seeking residence and the district chief officer must conduct the investigation and make the receipt for the district chief officer of the district where the person originally came from.*

ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะย้ายภูมิลำเนาทหาร ให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนเข้ามาอยู่นั้นให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งทำการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้อย้ายได้มาตั้งทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นประจำหรือมีที่

- ๑๑ -

อยู่เป็นหลักฐานและไม่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ให้แจ้งไปยัง นายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารเดิมทราบ เมื่อได้รับตอบยืนยันเป็นการถูกต้องจึงให้รับแจ้งการย้ายภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น และออกใบรับให้ แล้วให้นายอำเภอที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของตนทราบ

การแจ้งย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กระทำภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่

*If a person wish to change military origin, he must inform the district chief officer of the area where the person is moving to, for the district chief officer to conduct investigation to determine that whether the person intention is to make a living and have a permanent address and not looking to avoid military service. Afterwards the district chief officer of the district of origin must be informed, and when the confirmation had been received only then the change will be completed, the receipt shall be given and the district chief officer must inform the governor of one's province.*

*The change from paragraph 1 and 2 shall be done within 30 days of moving into the area.*

มาตรา ๑๒ ทวิ บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ผู้ใดได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้ผู้นั้นนำหลักฐานไปแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ ที่เป็นภูมิลำเนา ทหารทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ให้นายอำเภอออกใบรับให้และแก้ไขสำคัญและบัญชีให้ ถูกต้อง ในกรณีหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญที่จังหวัดเป็นผู้ออก ให้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดจัดการแก้

**Article 12 bis.** *Person that registered in the registered reserved personal according to article 16 or reserved personal or support personal who were granted permission to change his name or last name, the person must brought in the evidence to inform the district chief officer of his military origin within 30 days started from the day the permission received, the district chief officer shall issue a receipt and make change on the document and the list, on the case that the document was issued by the province, the governor must be inform and the recruit officer of the province must be the one who make the change.*

## หมวด ๒

### การยกเว้น

#### Section 2

#### Exception

มาตรา ๑๓ บุคคลดังต่อไปนี้ ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ คือ

- (๑) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีน หรือญวนที่มีสมณศักดิ์
- (๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
- (๓) บุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

**Article 13** *Following individual are exempt from military service,*

[1] *Monk with rank or degree and priest in Chinese or Vietnamese Buddhism with ranks.*

[2] *Handicap, disable with obstacle for military service.*

[3] *A person who is lack of education for military service in some areas, this goes accordingly with the regulations set by the minister.*

มาตรา ๑๔ บุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการในยามปกติ คือ

**Article 14** *Following individual when registered in the reserved personnel list and shall not be summoned for selection on normal time are as following,*

- ๑๒ -

- (๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเป็น นักรธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

[1] *Monk, Novice, or priest in Chinese or Vietnamese Buddhism, those considered as theologian, those verified by the ministry of education.*

(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้

*[2] Priest of other religions who must practice their religious activity as set by the ministerial regulations and the governor of the province had issued the document.*

(๓) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

*[3] Individual those are in the military training/education accordingly with the law by the ministry of defense on supporting military education.*

(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม

*[4] Cadets of the Armed Forces Academies Preparatory School of the ministry of defense.*

(๕) ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือ หรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้

*[5] Teachers those are teaching under supervision of the ministry or bureau or local government, according to the ministerial regulations set and the governor of the province that the document issued.*

(๖) นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ

*[6] University students of center of adulthood education by the ministry of education.*

(๗) นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม

*[7] Students of Civil Aviation Training Center of the ministry of transportation.*

(๘) บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

*[8] Individual who gained Thai nationality by changing*

(๙) บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครั้งเดียวตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน

*[9] Individual that sentenced to prison more than 10 years at once or previously sentenced to be in prison multiple times for more than 10 years in total or under detention by court order.*

การไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ และการออกใบสำคัญตาม (๒) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

*Absence of the selection for normal time and issuing the important document according to (2) and (5) will follow the method, pattern and manner that are set according with the ministerial regulations.*

**มาตรา ๑๕** บุคคลซึ่งพ้นจากฐานะตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๒๗ (๒) หรือมาตรา ๒๙ (๓) ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนอยู่ หรือทำการประจำ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นฐานะเช่นนั้น และให้นายอำเภอออกใบรับให้ ถ้าผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่  
อำเภออื่น ให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งแจ้งต่อไปยังนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของผู้นั้น

- ๑๓ -

**Article 15** Individual that got out of position according to article 13 (1) and article 14 (1), (2), (3), (4), (5), (6) or (7) article 27 (2) or article 29 (3) must personally inform the district chief officer that the person living in or stationing within 30 days after the person got out of the position. The chief district officer shall issue a receipt for the individual if the person military origin is in other district, the chief district officer must inform the chief district officer where that person military origin is at.

### หมวด ๓

### การลงทะเบียนทหารกองเกินที่อำเภอ

### Section 3

### Registering on reserve personal list at the district

**มาตรา ๑๖** บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปีในพุทธศักราชใด ให้ไปแสดงตนเพื่อ  
ลงทะเบียนทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น

ผู้ใดไม่สามารถไปลงทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้ง  
แทน ให้นายอำเภอสอบสวน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงทะเบียนทหารกองเกินไว้ ถ้าไม่มีผู้มาแจ้งแทนให้ถือว่าผู้นั้น  
หลีกเลี่ยง ชดชืนไม่มาลงทะเบียนทหารกองเกิน

**Article 16** All male in possession of Thai citizenship when he is reaching 18 years of age within any year (B.E.) he must present himself to be registered on reserve personal list within that year.

Who fail to register by himself, reliable person who reached one's legal age can inform the chief district officer on his behalf. After the chief district officer had finished his investigation and see that it is suitable, the name shall be put on the list. If no one comes on his behalf it is to be believed that, the person is intentionally avoiding the listing.

เมื่อได้รับการขอลงทะเบียนทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้นายอำเภอออกใบสำคัญหรือใบรับให้ผู้ลงทะเบียน  
ทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐานหากใบสำคัญชำรุดหรือสูญหายให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอ

ท้องที่เพื่อขอรับใบสำคัญใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้น  
เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

When the request was made to be on the list according to this article, the chief of district officer must issue the document or a receipt for the person who made the request to be on the list, if the document is damage or lost, the holder must inform the district chief officer to issue the new one, by paying a fee of one baht, but if it is damage or lost because of an unfortunate event the fee shall be revoked

ผู้ซึ่งได้ลงทะเบียนทหารกองเกิน ตามมาตรานี้แล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกิน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ของ  
พุทธศักราชถัดไป

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่กำหนดใน  
กฎกระทรวง

*Who is listed will be considered to be reserved personnel starting from January 1<sup>st</sup> of next year (B.E.).*

*The listing according to this article shall be done accordingly with the methods, guideline and manner which are set by the ministerial regulations.*

**มาตรา ๑๗** ในเดือนกันยายนทุกปี ให้นายอำเภอจัดการประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงเขตที่จะต้องลงบัญชี  
ทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๖

ประกาศเช่นว่านี้ ให้นายอำเภอปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอและ ณ ที่เปิดเผยตามชุมชนในท้องที่นั้นกับ  
ให้นายอำเภอส่งประกาศให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของตนทราบด้วย

- ๑๔ -

**Article 17** *In September of every year, the chief district officer shall announce that a person who reaches the age must be on the list of reserved personnel accordingly with article 16. Such notice as the chief district officer has put on at the district office and openly in the public area. Also the chief district officer shall distribute the notice to for lower ranking governing officer to notify the people in the area.*

**มาตรา ๑๘** บุคคลซึ่งยังมีได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอพร้อมกับคนชั้นปีเดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี  
ถ้าอายุยังไม่ถึงสี่สิบหกปีบริบูรณ์ ให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับมาตรา ๑๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สามรถจะ  
ปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้ ถ้านายอำเภอจะเรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกิน ก็ยอมทำได้โดยไม่ต้อง  
คำนึงถึงกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว

**Article 18** *A person who is yet to be listed at the district on the same time with others those were in the same year, for any particular reason, if he did not reach 46 years of age, he shall act accordingly with article 16 within 30 days, starting from the possible date, but cannot be done by others, if the district chief officer shall summon the person to be listed, it can be done without relying on the time frame.*

เมื่อได้รับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา นี้ให้นายอำเภอออกใบสำคัญหรือใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน  
หากใบสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อขอรับใบสำคัญใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับ  
ละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

*After listed on the reserved personnel list, the chief of district officer must issue the document or a receipt for the person who made the request to be on the list, if the document is damage or lost, the holder must inform the district chief officer to issue the new one, by paying a fee of one baht, but if it is damage or lost because of an unfortunate event the fee shall be revoked.*

ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา นี้แล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันลงบัญชีทหารกองเกิน  
แต่ถ้ามีอายุครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๓๙ เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วให้  
ปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ ๒ ทันที

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดใน  
กฎกระทรวง

*A person who has listed on the reserved personnel shall be classified as reserved personnel since the day registered. If the age had reached the age to be classified as support personnel class 2 according to article 39, when register they shall be discharge to be support personnel class 2, effect immediately.*

*The listing according to this article shall be done accordingly with the methods, guideline and manner which are set by ministerial regulations.*

**มาตรา ๑๙** เมื่อจำเป็นนายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอ ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ แล้ว ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศ

**Article 19** *If necessary the district chief officer is in possession of the right to summon individual who listed in the district according to article 16 or article 18, to be present and re - register for the list, within 90 days after the announcement has been made.*

ประกาศเช่นว่านี้ ให้นายอำเภอปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ และ ณ ที่เปิดเผยตามชุมชนชนในท้องที่นั้น กับ ให้นายอำเภอส่งประกาศให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของตนทราบด้วย

ผู้ใดไม่สามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะ เชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงชัดเจน

เมื่อได้รับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา นี้ ให้นายอำเภอออกใบสำคัญหรือ ใบรับให้ผู้ขอ ลงบัญชีทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากใบสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อ

- ๑๕ -

นายอำเภอท้องที่เพื่อขอรับใบสำคัญใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

*Such notice as the chief district officer has put on at the district office and openly in the public area. Also the chief district officer shall distribute the notice to for lower ranking governing officer to notify the people in the area.*

*Who fail to register by himself, reliable person who reached one's legal age can inform the chief district officer on his behalf. If no one comes on his behalf it is to be believed that, the person is intentionally avoiding the listing.*

*When the request was made to be on the list according to this article, the chief of district officer must issue the document or a receipt for the person who made the request to be on the list, if the document is damage or lost, the holder must inform the district chief officer to issue the new one, by paying a fee of one baht, but if it is damage or lost because of an unfortunate event the fee shall be revoked.*

**มาตรา ๒๐** บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๓) ให้ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน

**Article 20** *Individual according to article 13 (1) and (3) is exempt for the listing.*

**มาตรา ๒๑** บุคคลดังต่อไปนี้ไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอ ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา ๑๙

คือ

(๑) สามเณรเปรียญ

(๒) ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน แต่ให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

**Article 21** *Following individual does not have to be present with the chief district officer according to article 16, article, 18 and article 19.*

[1] *Studying novice*

[2] *Person who is under detention or control of the authorities But they shall be put on the list accordingly with the methods, guideline and manner which are set by the ministerial regulations.*

#### หมวด ๔

#### การเรียกคนเข้ากองประจำการ

#### *Section 4*

#### *Recruiting individual for active duty*

มาตรา ๒๒ บุคคลที่อยู่ในกำหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการนั้นคือผู้ที่  
เป็นทหารกองเกิน

**Article 22** *Individuals within the timeframe of issuing a warrant to be present for conscription are considered to be reserved personnel.*

มาตรา ๒๓ การที่จะเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการเมื่อใด อายุใดบ้าง และกี่ครั้งนั้น  
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

**Article 23** *The recruitment of reserved personnel for active duty, the criteria of when, age range and terms shall be done accordingly with the ministerial regulations.*

มาตรา ๒๔ การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้น ให้นายอำเภอออก  
หมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาตรตรวจเลือก  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

**Article 24** *The recruitment of reserved personnel for active duty, the chief district officer shall summon reserved personnel who listed on the list according to article 16, article 18*

- ๑๖ -

*and article 19 shall be done accordingly with the methods, guideline and manner which are set by the ministerial regulations.*

มาตรา ๒๕ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีในพุทธศักราชใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับ  
หมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น

**Article 25** *Reserved personnel when reaches 21 years of age shall present himself for a warrant to serve at the district where the person military origin is within that year (B.E.).*

ทหารกองเกินที่พ้นจากฐานะการยกเว้นตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการผ่อนผันตามมาตรา ๒๗ (๒) และ มาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกหรือเพื่อจำหน่ายบัญชีเรียกทหารกองเกิน ตามแต่กรณีที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น

ผู้ใดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะเชื่อถือได้ไป รับหมายเรียกแทน ถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงชัดขึ้น

*Reserved personnel who relieved from exceptions according to article 14(3) or those were clement according to article 27(2) and article 29(3) in which year, he shall present himself to receive the summoning warrant or to list on the reserved affair list subjectively at a district where the person military origin is at, within that certain year.*

*Who fail to receive the warrant by himself, reliable person who reached one's legal age can inform the chief district officer on his behalf. If no one comes on his behalf it is to be believed that, the person is intentionally avoiding.*

**มาตรา ๒๖** ในเดือนตุลาคมทุกปี ให้นายอำเภอจัดการประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่าง เข้าสี่สิบเอ็ด ปีในพุทธศักราชนั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕

**Article 26** *Every October the chief district officer shall announce that every reserved personnel who reach 21 years of age shall present themselves to receive the warrant, according to article 25.*

ประกาศเช่นว่านี้ให้นายอำเภอปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ และ ณ ที่เปิดเผยตามชุมชนในท้องที่นั้น กับ ให้นายอำเภอส่งประกาศให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของตนทราบด้วย

*Such notice as the chief district officer has put on at the district office and openly in the public area. Also the chief district officer shall distribute the notice to for lower ranking governing officer to notify the people in the area.*

**มาตรา ๒๗** ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนด หมายนั้น โดยนำไปสำคัญทหารกองเกิน บัตรประจำตัวประชาชน และประกาศนียบัตรหรือ หลักฐานการศึกษามา แสดงด้วย ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ ให้ถือว่าทหาร กองเกินนั้นหลีกเลี่ยงชัดขึ้นไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก เว้นแต่

**Article 27** *Reserved personnel who summoned shall present himself for the selection committee according to the law. Whom shall bring reserved personnel document, citizen identification and diploma or prove of education to be shown, if failed to be present or present but did not participate in the selection or did not complete to selection it is to be believed that, the person is intentionally avoiding the selection except.*

(๑) ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันสำคัญ ยิง หรือไปราชการต่างประเทศโดยคำสั่งของเจ้ากระทรวง

*[1] Civil service those received the order by his commanding officer to participate in an important government business or are currently overseas according to the order of the ministry.*

(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

*[2] Students those are studying overseas accordingly with the announcement made by the ministry.*



(๓) ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใด ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม อันเป็นอุปสรรคในการรบหรือการสงคราม และอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม

*[3] Civil service or operating in government facility or factory during wartime Which relates to important warfare material and under supervision of the ministry of defense.*

(๔) บุคคลซึ่งกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม

*[4] Individual those are working with military unit in the field work.*

(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย

*[5] Unfortunate events*

(๖) ไปเข้าตรวจเลือกที่อื่น

*[6] Participate the selection in other district*

(๗) ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้มาแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก

*[7] Health reason (illness), reliable person who reached one's legal age can inform the selection committee on his behalf on the selection day.*

กรณี (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

*On the case of (1), (2), (3) or (4) they shall be temporary exempt by the minister of interior or person that power of authority was given to by the minister of interior.*

## หมวด ๕

### การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ

#### *Section 5*

#### *Selection of personnel for active duty*

มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดผู้ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้บัญชาการกองพล เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง

*Article 28 Minister of defense can appoint a person who is in a position equal to division commander to be in possession of the power to set selection committee and high level committee.*

มาตรา ๒๘ ทวิ ให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดตามมาตรา ๒๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัดเพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยให้ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไม่ต่ำกว่าพันโทหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเท่าไม่สูงกว่าประธานกรรมการไม่เกินสองคน สัสดีจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคน ซึ่งมีได้ประจำอยู่ในท้องที่จังหวัดที่ตรวจเลือกนั้น และนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขา

เวชกรรมหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นกรรมการ ถ้าไม่อาจแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะดังกล่าวเป็นกรรมการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรมแทน  
หน้าที่ของกรรมการตรวจเลือกและวิธีการตรวจเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

**Article 28 bis.** For the person who is appointed by the minister of defense according to article 28 to appoint selection committee locally for each province. This is to conduct conscription to recruit reserved personal which will consist of 1 commissioned officer whose rank is not lower than Lieutenant Colonel to be the chairman, 2 commissioned officer whose rank are equal and not higher than the chairman, recruit officer of the province or 1

- ๑๘ -

representative who is not station in the selection province and one or more commissioned officer who is holding a license to practice medicine class 1 on medical practice, if it is not possible to appoint a commissioned officer then other who is holding a license to practice medicine class 1 on medical practice can also be appointed.

Duty of the selection committee and the selection process shall be done accordingly with the methods, guideline and manner which are set by the ministerial regulations.

**มาตรา ๒๘ ตริ** ให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดตามมาตรา ๒๘ แต่งตั้งคณะกรรมการชั้นสูงขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ สัสดี ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า สัสดีจังหวัดหนึ่งคน และข้าราชการอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าอีกหนึ่งคน เป็นกรรมการ

กรรมการชั้นสูงต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก

คณะกรรมการชั้นสูงมีอำนาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคำร้อง ตามมาตรา ๓๑ หรือกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกรรมการตรวจเลือกซึ่งทำคำชี้แจงเสนอขึ้นมา

คำตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงให้เป็นที่สุด

**Article 28 ter.** For the person who is appointed by the minister of defense according to article 28 to appoint high selection committee for each province, consist of the governor of the province or representative to be the chairman, recruit officer of the province who is in the position not lower than province recruit officer and 1 other civil service who is in the position not lower then section chief or equal to be the committee.

The high selection committee cannot be the same person with selection committee.

The high selection committee is in possession of the right to give the verdict on claims made according to article 31 or on the case that there is a conflict amongst selection committee, which the request has been made.

The verdict of the high selection committee is the supreme.

**มาตรา ๒๘ จัตวา** ให้นายอำเภอท้องที่ที่มีการตรวจเลือกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก

(๒) จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือก

ตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก

(ก) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ

(ข) สอบสวนบุคคลซึ่งร้องขอในเหตุต่าง ๆ แล้วมอบเรื่องให้คณะกรรมการตรวจเลือก

พิจารณา

(ค) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอำเภอตามผลการตรวจเลือก

(ง) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

**Article 28 quarter** *Duty of the chief district officer of the selecting district are as following,*

*[1] Set up the selection site*

*[2] Prepare the staff and document necessary for the selection committee to use on selection day.*

*[3] Summon the selectees together to wait for name call.*

*[4] Conduct investigation on claims and pass claims to the selection committee.*

*[5] Revise and record names from the district and the result.*

*[6] Other action according to the ministerial regulations*

มาตรา ๒๘ เมื่อได้คัดคนที่ยกเว้นด้วยเหตุต่าง ๆ ออกแล้ว ถ้ามีจำนวนทหารกองเกินที่จะรับราชการเป็นทหารกองประจำการได้มากกว่าจำนวนที่ฝ่ายทหารต้องการ ให้ผ่อนผันแก่ประเภทบุคคล ดังต่อไปนี้

- ๑๘ -

**Article 29** *After separated the exempt individual, if the number of reserved personal who is waiting to serve as active duty is exceed the need of the military need, following individual shall be exempt,*

(๑) บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ หรือชรา จนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุตรหลายคนจะต้องเข้ากองประจำการพร้อมกันคนผ่อนผันให้คนเดียวตามแต่บิดาหรือมารดาจะเลือก ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถจะเลือกได้ ก็ให้คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาผ่อนผันให้หนึ่งคน

*[1] An individual who must take care of disability father or mother or handicap or reach an age where they are not able to finance themselves and there is no other replacement. If there are more than one child to be joining an active duty, only one shall be exempt according the parent judgement, if the parent cannot decide the selection committee will pick a person to be exempted.*

(๒) บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย หรือไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และบุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

*[2] An individual who must take care of a child whose mother is deceased or disable or handicap and an individual who must take care of his siblings or sharing a father or*

*mother and they are deceased, only if that relative cannot finance him/herself and there is no other replacement.*

(๓) บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาดำเนินการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

*[3] An individual who is studying according to the ministerial regulations.*

ผู้อ้างสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) แห่งมาตรานี้ ต้องร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอท้องที่ก่อนวันตรวจเลือกเข้ากองประจำการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีพิเศษซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ร้อง และผู้ร้องต้องร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก ตามมาตรา ๓๐ อีกครั้งหนึ่ง นายอำเภอต้องสอบสวนหลักฐานไว้เสียก่อนวันตรวจเลือก เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะได้ตัดสินได้ทันที การขอผ่อนผันตาม (๓) ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ถ้าไม่สามารถจะผ่อนผันพร้อมกันทั้งสามประเภทได้เพราะจะทำให้คนไม่พอจำนวนที่ฝ่ายทหารต้องการให้ผ่อนผันคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันก่อน ถ้าคนยังเหลือจึงผ่อนผันคนประเภทที่ ๓ ถ้าจำนวนคนในประเภทใดจะผ่อนผันไม่ได้ทั้งหมดต้องให้คนประเภทนั้นจับสลาก

*Individual who made claims according to (1) and (2) of this article shall ask the chief district officer for exemption no less than 30 days. Except on a special case which is not the responsibility of the person who made the claim and the person who made the claim shall made the claim once more to the selection committee according to article 30, the chief district officer must in care of evidence prior to selection day for the selection committee to give the verdict, the exemption according to (3) shall be done accordingly with the ministerial regulations.*

*If it is unable to exempt all three categories due to the fact that it could affect the number that the military needs, it is to exempt the (1) and (2) categories together first. If the exempt slot still available then it is to exempt the (3). If the number of the person in each category cannot be exempt in a whole then a draw must be made.*

**มาตรา ๓๐** ถ้าผู้ที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นว่า ตนควรจะได้รับยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก่อนจับสลากหรือก่อนกำหนดให้เข้ากองประจำการ ในกรณีที่ไม่มีการจับสลาก มิฉะนั้นให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน

**Article 30** *If the selectee sees that, oneself should be exempt, evidence must be shown to the selection committee prior to the draft or prior the date set to join the active duty on the case that they is no draft, or else the right to be exempted shall be forfeit.*

- ๒๐ -

**มาตรา ๓๑** ในการตรวจคนเข้ากองประจำการนั้น ถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการเห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้ แต่ให้ส่งผู้นั้นเข้ากองประจำการก่อนจนกว่าจะได้รับคำตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูง

**Article 31** *During the selection process, if the person who is to take the active duty see that the selection committee did not make the right decision or unjust, complain can be made to the high committee but the individual shall be sent to active duty until the verdict of the high committee is reached.*

**มาตรา ๓๒** ถ้าปรากฏว่าทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึงสามสิบปี บริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ไปทำมาหาเลี้ยงชีพในท้องที่อำเภออื่น และนายอำเภอท้องที่ที่เป็น

ผู้มีลาเนาทหารได้ส่งหมายเรียกไปยังนายอำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นไปอยู่มอบแทนให้ เมื่อได้รับหมายเรียกแล้ว แต่ไม่สามารถจะไปตามหมายนั้นได้เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะไปไม่ทัน ผู้นั้นต้องรีบชี้แจงต่อนายอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ เมื่อ นายอำเภอท้องที่นั้นสอบสวนได้ความจริง ก็ให้เข้ารับการตรวจเลือกพร้อมกับคนในอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ แต่ ถ้าไม่สามารถส่งเข้ารับการตรวจเลือกในอำเภอท้องที่นั้นได้ก็ให้นายอำเภอรีบจัดส่งผู้นั้นไปรับการตรวจเลือกยัง อำเภอท้องที่ใกล้เคียงตามความเห็นสมควร

ให้นายอำเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือก แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ออกหมายเรียก

**Article 32** *If it appears that the reserved personnel who is age more than 21 years of age but less than 30 years of age on the year to join an active duty, is making a living on other district, the chief district officer of the military origin district shall sent the warrant to the chief district officer to deliver the warrant instead, when the warrant is received but it is impossible to attend the selection according to the warrant due to the lack of financial status for transportation or cannot make it on time, the individual must explain the reason to the chief district officer where he is currently residence, after the investigation has been done by the chief district officer and see that it is true, then the chief district officer must sent the individual to the selection in the district if not then the individual should be sent to the nearby district as it is suitable.*

*The chief district officer of the selecting district must inform the chief district officer of the district the warrant issued.*

**มาตรา ๓๓** ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา ๒๗ ถ้าไม่ขัดต่อการเป็นทหารกองประจำการ ก็ให้ส่งผู้นั้นเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีนั้นหรือปีถัดไปโดยไม่ให้จับสลาก

**Article 33** *Reserved personnel who avoid the selection according to article 27 if it is not an obstacle to the active duty. The person shall be sent for an active duty on that year or the year after without a draft.*

**มาตรา ๓๔** ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการผู้ใด จักต้องเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมื่อใด ให้นายอำเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกเป็นผู้กำหนด และให้นายอำเภอออกหมายนัด เพื่อให้ทหารกองเกินผู้นั้นมา ณ ที่อำเภอท้องที่ตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ถ้าทหารกองเกินผู้นั้นไม่มาตามนัด ให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน

**Article 34** *If the reserved personnel must start an active duty the chief district officer is the one to decide on when. Also the chief district officer must issue a warrant for the reserved personnel to report at the district on the date set to start an active duty, if the reserved personal is failed to do so, it is to be believed that the person is avoiding.*

**มาตรา ๓๕** ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ เมื่อเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่อใดให้รับขึ้นทะเบียนกองประจำการโดยไม่ชักช้า

ทหารกองประจำการต้องรับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหารตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะกำหนดให้

**Article 35** *Reserved personal who is going on active duty when started the duty the individual should not hesitate to register for the active duty list.*

*Active duty personnel must stay in active duty in the unit assigned as long as it set by the military side.*

**มาตรา ๓๖** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อม และในการระดมพล

กระทรวงกลาโหมมีอำนาจกำหนดให้ทำการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมตามที่เห็นสมควร ส่วนการระดมพลให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การเรียกเข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม

การผ่อนผันไม่ต้องเรียกหรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตามมาตรา นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

***Article 36*** *Reserved personal or support personal have a duty to join the active duty whenever there is a summoning for military training or to test their combat readiness and in the assembly.*

*Ministry of defense is in possession of the right to assembly for inspection for military training or to test their readiness as they see suitable, for the assembly shall be done by a royal decree.*

*The clement for not summoning or exempt from military service according to this article shall go accordingly with the means and methods set by the ministerial regulations*

*The summoning to serve in military service according to the first sentence of this article the ministry of defense shall prepare and supervise, the ministry of interior shall conduct the process of summoning and sending personnel to serve in the military service accordingly with the will of the ministry of defense.*

**มาตรา ๓๗** ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเข้ารับราชการตามมาตรา ๓๖ และทหารประจำการ ต้องอยู่ในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจำการ

***Article 37*** *Reserved personnel and support personnel those were summoned for active duty according to article 36 and active duty personnel shall stay in discipline as same as active duty military personnel.*

## หมวด ๖

### การปลด

### Section 6

### Discharge

**มาตรา ๓๘** การปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ นั้น ถ้ากระทรวงกลาโหมเห็นว่า มีเหตุจำเป็นจะเลื่อนกำหนดเวลาปลดไป ก็ให้ส่งเลื่อนไปได้ตามความจำเป็น

***Article 38*** *The discharge to be support personnel class 1 if the ministry of defense see that it is necessary to postpone the discharge, it is then must be done if necessary.*

**มาตรา ๓๙** ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกำหนดปลดแล้ว ให้ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ตามลำดับ คือ

อายุสามสิบปีบริบูรณ์	เป็น	ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒
อายุสี่สิบปีบริบูรณ์	เป็น	ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓

อายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์ เป็น พันราชการทหารประเภทที่ ๒

**Article 39** *Reserved personnel when reach the discharge age they shall be discharged to be support personnel class 2 in this order*

30 years of age is support personnel class 2

- ๒๒ -

40 years of age is support personnel class 3

46 years of age is discharge from military service class 2

**มาตรา ๔๐** ทหารกองประจำการ ถ้าต้องจำขังหรือจำคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้ง เมื่อมีกำหนดวันที่จะต้องทัณฑ์หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก็ดี หรือทหารกองประจำการผู้ใดซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นว่า จะกระทำให้เสื่อมเสียแก่ราชการทหารด้วยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดออกใบสำคัญให้แก่ทหารที่ถูกปลดนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ใบสำคัญนี้ หากชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อรับใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

**Article 40** *Active duty personnel if sentenced for detention or imprisonment for once or multiple times, when it reach the date set to be sentenced or sentenced all together no less than one year or active duty personal who the ministry of defense see that they will corrupt the military service, it is possible to discharge them to support personnel class 2.*

*The governor of the province together with the province recruit officer to issue the document for the discharge personnel as evidence. If the document is damage or lost, the holder must inform the district chief officer to issue the new one, by paying a fee of one baht, but if it is damage or lost because of an unfortunat event the fee shall be revoked.*

**มาตรา ๔๑** ทหารกองประจำการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ซึ่งยังไม่ครบกำหนดปลด พันราชการทหาร ถ้าพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ให้ปลดพันราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แล้วแต่กรณี

ถ้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ให้ปลดเป็นพันราชการทหารประเภทที่ ๒

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ ให้แก่ทหารตามประเภท ที่ถูกปลดไว้เป็นหลักฐาน

**Article 41** *Active duty personnel, reserved personnel or support personnel if not reach the discharge age, if become disable or in a medical condition which is an obstacle for military service as set by the ministerial regulations they can be discharge to be relieved from military service class 1 or 2, subjectively.*

*If the commissioned officer has been discharged, the personal shall be discharge as relieved from military service class 2.*

*The governor of the province together with the province recruit officer to issue the document for the discharge personnel as evidence.*

## บทกำหนดโทษ

### Section 7

#### Penalty

**มาตรา ๔๒** หนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้แก่บุคคลใด ถ้าชำรุดหรือสูญหายแล้ว บุคคลนั้นไม่แจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อรับใหม่ตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายในกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่สามารรถแจ้งได้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท

**Article 42** Any document given to an individual by the authorities if damage or lost, if the individual who is in possession of it fail to inform the chief district staff in order to issue the new with according to article 9, article 16, article 18, article 19 or article 40 within 30 days starting from the day that is the possible date to notify, the person must pay a penalty fee not over 12 baht.

**มาตรา ๔๓** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ หรือ มาตรา

- ๒๓ -

๑๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บุคคลใดได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แล้ว แต่ยังไม่เป็นทหารกองเกิน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือ มาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**Article 43** Reserved personnel or support personnel who failed to act accordingly to article 12, article 12 bis. or article 15, the individual must be sentenced not more than one month in jail or penalty fee for less than 200 bath or both.

Individual who registered in the reserved personnel list according to article 16 but yet to be reserved personnel who failed to act accordingly to article 12 or article 12 bis. the individual must be sentenced not more than one month in jail or penalty fee for less than 100 bath or both.

**มาตรา ๔๔** บุคคลใดไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ หรือไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ตามมาตรา ๑๙ หรือไม่ยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๒๑ หรือไม่มารับหมายเรียกที่อำเภอตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นได้มาขอลงบัญชีทหารกองเกินหรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ หรือมาขอรับหมายเรียกที่อำเภอด้วยตนเอง หรือให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแทนตนแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**Article 44** Individual failed to register on reserved personnel list according to article 16 or article 18 or failed to register on a new reserved personnel list according to article 19 or refused to register on the reserved personnel list according article 21 or failed to receive the warrant at the district house according to article 25 must be sentenced for prison not more than 3 months or fine for less than 300 baht or both.

If before the authorities brought this up for judgment the person appear to request to be put on the reserve personnel list or the new reserved personnel list or appear to collect the warrant by himself or reliable person who reached one's legal age to come on his behalf,



*subjectively, he shall be sentenced for prison for not more than one month or fine for less than 100 baht or both.*

**มาตรา ๔๕** บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกของนายอำเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใด ๆ เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเข้ารับราชการทหารกองประจำการแทนผู้อื่น หรือเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือ ผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี

**Article 45** *Individual who avoid or refuse or resist appearing for the selection committee for selection to serve in active duty according to the warrant issued by the chief district officer or appear but did not attend the selection or did not complete the process or avoid or resist in any manner to not serve in active duty according to this act or other individual replace the person who should be taking active duty or call for money or interests for himself or other by promising to help the individual to avoid serving in active duty shall be sentenced to prison for not more than 3 years.*

**มาตรา ๔๖** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใด หลีกเลียงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อม หรือในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสี่ปี

**Article 46** *Reserved personnel or support personnel who avoid or resist joining the assembly for training or to test the readiness or the assembly shall be sentenced for not more than 3 months or must pay a penalty fee for not more than 300 baht or both.*

- ๒๔ -

**มาตรา ๔๗** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใด หลีกเลียงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**Article 47** *Reserved personnel or support personnel who avoid or resist joining active duty or the assembly for inspection according to article 36 shall be sentenced for not more than 3 months or must pay a penalty fee for not more than 300 baht or both.*

**มาตรา ๔๘** บุคคลใดทำร้ายร่างกายตนเอง หรือให้ผู้อื่นทำเพื่อจะให้พ้นจากการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปจนถึงแปดปี

ผู้สมรู้เป็นใจในการทำร้ายร่างกายเพื่อความมุ่งหมายดังกล่าวนี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสี่ปี

**Article 48** *Individual who hurt oneself or let other to take the action in order to avoid from military service according to this act, must be sentenced for from 1 to 8 years.*

*Individual who participate in the action to hurt oneself for this intention shall be sentenced for from 6 months to 4 years.*

มาตรา ๔๙ บุคคลใดใช้อุบายหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ จนเป็นผลสำเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามมาตรา นี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี

*Article 49 Individual who use trick to deceive the authority to fall for in order to intentionally avoid the military service according to this act, successfully, or encourage individual to act against the article shall be sentenced for not more than 3 years.*

## หมวด ๘

### บทเฉพาะกาล

### *Section 8*

### Temporary provisions

มาตรา ๕๐ ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้

- ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นอันใช้ได้
- ข. หมายถึงคนเข้ารับราชการในกองประจำการ ซึ่งได้ออกไว้ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นอันใช้ได้ เว้นแต่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ต้องปฏิบัติตามหมายเรียกนั้น
- ค. ผู้ที่ยังอยู่ในกองประจำการตามพระราชบัญญัติเดิม ต้องรับราชการทหารต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดปลด
- ง. ผู้ที่อยู่ในกองหนุนชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ หรือชั้นที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติเดิม ต้องอยู่ในกองหนุนชั้นนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
- จ. ผู้ที่ถูกปลดพ้นจากราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ให้เป็นอันพ้นตลอดไป
- ฉ. ผู้ที่เป็นทหารกองเกินอยู่ตามพระราชบัญญัติเดิม ให้เป็นทหารกองเกินตามพระราชบัญญัตินี้

*Article 50 Starting from the day this act is put into effect,*

*A. The listing of reserved personal list at the district prior to this act is acceptable.*

*B. The warrant summoning personnel to serve in active duty which issued prior to this act is acceptable except individuals those were exempt according to this act, shall not act accordingly to that warrant.*

- ๒๕ -

*C. Individual who still serve in active duty according to the previous act shall complete one's term before discharge.*

*D. Support personnel class 1, 2 or 3 according to the previous act will remains on the same class until the term is completed according to this act.*

*E. Individual who discharged from military service according to the previous act will remains discharged forever.*

*G. Reserved personnel according to the previous act shall remain being the reserved personnel according to this act.*

หมวด ๙

การรักษาพระราชบัญญัติ

*Section 9*

*Preserving this act*

มาตรา ๕๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงร่วมกัน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

***Article 51** The minister of defense and the minister of interior shall take the position accordingly with this act and will be in possession of the power to issue ministerial regulations together in order for the action to goes accordingly with this act.*

*The ministerial regulations when announced in the royal decree, it shall be enforced.*

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

*Humbly accept his royal command*

*Field Marshal P. Pibunsongkhram*

*Prime minister*

( ๗๑ ร.จ. ๑๙๕ ตอนที่ ๑๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ )

## บทที่ ๓

### กฎกระทรวง

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

### กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้

วิธีนับอายุตามมาตรา ๔ (๑) คือ คนเกิดในพุทธศักราชใดก็ตาม เมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น ให้นับอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ และนับอายุครบ สอง สาม สี่ ฯลฯ ปีบริบูรณ์เรียงตามลำดับเมื่อสิ้นพุทธศักราชต่อ ๆ ไป อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ในพุทธศักราชใด ให้เรียกว่าคนชั้นปีนั้น เช่น คนเกิดในพุทธศักราช ๒๕๗๙ จะเป็นวันเดือนใดก็ตาม ให้นับอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นพุทธศักราช ๒๕๘๐ อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ในพุทธศักราช ๒๕๘๗ และเรียกว่าคนชั้นปี ๒๕๘๗ เป็นต้น

ถ้าไม่ปรากฏปีเกิด ให้นายอำเภอท้องที่ถือเอาตามที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าอายุเท่าใด ประกอบกับการสังเกตร่างกายเป็นเกณฑ์สำหรับกำหนดอายุ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ส. ณะรัชต์

รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๗๒ ร.จ. ๗๗๓ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)

## กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑** นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนา ซึ่งให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ แต่ไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติตามมาตรา ๑๔ (๒) คือ

ในสุเหร่าหนึ่ง อารามหนึ่ง หรือสำนักหนึ่ง

(๑) สำหรับศาสนาอิสลาม

๑. โต๊ะอิหม่าม หนึ่งคน
๒. โต๊ะบิลาล หนึ่งคน
๓. โต๊ะกาเตบ หนึ่งคน

(๒) สำหรับศาสนาคริสต์หรือโรมันคาทอลิก

๑. เจ้าอธิการวัด หนึ่งคน
๒. ผู้ช่วยเจ้าอธิการวัด สามคนแล้วแต่เจ้าอธิการวัดจะเห็นสมควรขอใบสำคัญให้แก่ผู้ใด

(๓) สำหรับศาสนาโปรเตสแตนต์

ผู้มีความรู้ความสามารถสอนศาสนาได้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยหัวหน้าในสำนักสอนศาสนา สำนักใหญ่แห่งละสามคน แล้วแต่ผู้เป็นหัวหน้าจะขอใบสำคัญให้แก่ผู้ใด

**ข้อ ๒** ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบสำคัญ เมื่อได้ออกใบสำคัญนักบวชให้แก่ผู้ใดแล้ว ต้องแจ้งให้นายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของผู้นั้นทราบด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ส. ณะรัตน์

รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๗๒ ร.จ. ๘๓๖ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)

- ๒๘ -

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้

ทหารกองเกินซึ่งจะเรียกเข้ารับราชการกองประจำการตามมาตรา ๒๓ คือ

(๑) ทหารกองเกินซึ่งมีอายุยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ากองประจำการ ถ้าไม่พอจึงให้เรียกทหารกองเกินซึ่งมีอายุถัดจากอายุยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามลำดับ

(๒) ทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ากองประจำการ ซึ่ง

(ก) ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก

(ข) หลีกเลียงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก ตามมาตรา ๓๓

(ค) พ้นจากฐานยกเว้น หรือผ่อนผัน

(ง) จะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๒๙ หรือ

(จ) คณะกรรมการตรวจเลือกจัดเข้าเป็นคนจำพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการนี้ ปีหนึ่งให้เรียกครั้งเดียวระหว่างเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ส. ณะรัชต์

รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๗๒ ร.จ. ๘๔๒ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)

- ๒๙ -

**กฎกระทรวง**

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้

นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่ต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนดหมายเรียก ตามมาตรา ๒๗ (๒) คือ

- (๑) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยอยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการ และความประพฤติของผู้ดูแลนักเรียนของรัฐบาลไทยสำหรับประเทศนั้น ๆ
- (๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

**พลเอก ส. ณะรัชต์**

รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาการแทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

**พลเรือโท สุนาวินวิวัฒน์**

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๓๒ ร.จ. ๘๓๖ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)

- ๓๐ -

### กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติซึ่งสมควรให้อยู่ในกองประจำการน้อยกว่าสองปี ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง คือ

(๑) ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร

(๒) ข้าราชการตุลาการ

(๓) ดาโต๊ะยุติธรรม

(๔) ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการ และรับเงินเดือนประจำตั้งแต่ชั้นตรี หรือเทียบเท่าชั้นตรีขึ้นไป

(๕) ข้าราชการอัยการ



(๖) ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับเงินเดือนประจำตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าชั้นตรีขึ้นไป  
(๗) พนักงานเทศบาลซึ่งรับเงินเดือนประจำตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าชั้นตรีขึ้นไป  
(๘) ผู้สำเร็จชั้นอุดมศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  
รับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นอุดมศึกษา

(๙) ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะ  
เทียบเท่าผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

(๑๐) ผู้สำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  
เทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้น

(๑๑) ผู้สำเร็จวิชาซีพจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (๑๒)  
ผู้สำเร็จวิชาซีพที่มีหลักสูตรเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสามปีจากโรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  
รับรองวิทยฐานะ และรับผู้สำเร็จตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นที่ ๓ หรือผู้ซึ่ง  
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้น

(๑๓) ผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไป หรือผู้ซึ่งกระทรวง  
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้น

ถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวใน (๑) ถึง (๘) ให้รับราชการกองประจำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อำนาจ  
เข้ารับราชการในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงหกเดือน

ถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวใน (๙) ให้รับราชการทหารดังนี้

ก. ถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ให้รับราชการทหารกองประจำการ  
หนึ่งปีหกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อำนาจเข้ารับราชการในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียง  
หนึ่งปี

ข. ถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ ให้รับราชการทหารกองประจำการ  
หนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อำนาจเข้ารับราชการในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงหกเดือน

ค. ถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ให้รับราชการทหารกองประจำการ

- ๓๑ -

หกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อำนาจเข้ารับราชการในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงสาม  
เดือน

ง. ถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ให้รับราชการทหารกองประจำการ  
สี่เดือน แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อำนาจเข้ารับราชการในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงสองเดือน

จ. ถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ให้รับราชการทหารกองประจำการ  
สองเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อำนาจเข้ารับราชการในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงหนึ่ง  
เดือน

ถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวใน (๑๐) ถึง (๑๓) และเป็นผู้ที่ได้อำนาจเข้ารับราชการในกองประจำการ  
ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงหนึ่งปี

ข้อ ๓ ทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารซึ่งสมควรให้อยู่ในกองประจำการน้อยกว่าสองปี หรือมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม คือ

(๑) ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตาม หลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ให้รับราชการกองประจำการหนึ่งปีหกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับ ราชการในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงหนึ่งปี

(๒) ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตาม หลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ให้รับราชการทหารกองประจำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการ ในกองประจำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจำการเพียงหกเดือน

(๓) ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตาม หลักสูตรการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมิ ต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

(๔) ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตาม หลักสูตรการฝึกวิชาทหารสำหรับนักศึกษาและนิสิตในมหาวิทยาลัยซึ่งใช้อยู่ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๓ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ขึ้น ไปให้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมีต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๘

จอมพล ถ. กิตติขจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ป. จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๘๒ ร.จ.๒๖๒ ตอนที่ ๓๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๘)

- ๓๒ -

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๑๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์พิเศษที่จะให้ทหารกองประจำการรับราชการในกองประจำการน้อยกว่าสองปีตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้แก่กรณีที่มีการรบเกิดขึ้นในต่างประเทศและรัฐบาลส่งกองทหารไปร่วมรบ ณ ประเทศนั้น เมื่อทหารกองประจำการที่ได้ไปกับกองทหารเพื่อร่วมรบดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยได้ปฏิบัติราชการครบรอบในการผลิตเปลี่ยนกำลังพลแล้ว หรือเมื่อทหารกองประจำการที่ได้ไปกับกองทหารเพื่อร่วมรบดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะร่วมรบต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

จอมพล ถ. กิตติขจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ป. จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๘๘ ร.จ.๑ ตอนที่ ๙๕ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๔)

## กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๒ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีอื่น ให้กระทำโดยวิธีร้องขอ และบุคคลที่จะร้องขอต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์

ข้อ ๓ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอตามข้อ ๒ ให้กระทำดังนี้

(๑) การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือก ให้ผู้ซึ่งถูกเรียกกร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก่อนการกำหนดตัวบุคคลเข้ากองประจำการ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณารับผู้ใด ผู้นั้นมีสิทธิเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือตำรวจแล้วแต่กรณี

(๒) การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการก่อนวันตรวจเลือก ให้ผู้ซึ่งถูกเรียกกร้องขอต่อเจ้าหน้าที่กรมกองที่ผู้ซึ่งประสงค์จะเข้าเป็นทหารกองประจำการ เมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณารับผู้ใด ให้ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการในปีที่ถูกเรียกให้เสร็จก่อนวันตรวจเลือก

(๓) การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยผู้ซึ่งยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ซึ่งเคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ ให้บุคคลดังกล่าวร้องขอต่อเจ้าหน้าที่กรมกองฝ่ายทหาร หรือฝ่ายตำรวจ ที่บุคคลนั้นประสงค์จะเข้ารับราชการกองประจำการ เมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณารับบุคคลใด ให้นำบุคคลนั้นขึ้นทะเบียนกองประจำการ การที่กรมกองฝ่ายทหารหรือฝ่ายตำรวจจะรับผู้ร้องขอเข้าในสังกัดหรือเหล่าใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

ข้อ ๔ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๒) ให้กรมกองฝ่ายทหารหรือฝ่ายตำรวจรับได้เฉพาะบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่ที่มีการเรียกบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการไม่เกินจำนวนเฉลี่ยของอำเภอท้องที่ที่ทำการตรวจเลือก เว้นแต่

(๑) การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการในกองทัพเรือ ให้รับบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานครได้ด้วย

(๒) การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการตามข้อ ๓ (๒) ในกรณีที่ถูกเรียกเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศที่กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่รับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นอุดมศึกษา ให้รับได้โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งร้องขอต่อกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี ก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ ๕ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ ตามข้อ ๓ (๓) และการรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนทหาร ให้รับได้โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

จอมพล ถ. กิตติขจร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ป. จารุเสถียร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ.๑ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)

## กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๑๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้น

(๑) สำหรับทหารกองเกินซึ่งมีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีในพุทธศักราชใด ตามที่ปรากฏรายชื่อในบัญชีทหารกองเกิน ให้นายอำเภอออกหมายเรียกเข้ารับราชการทหารตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม เป็นต้นไป

(๒) สำหรับทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่อยู่ในกำหนดเรียกมาตรวจเลือกตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามที่ปรากฏรายชื่อในบัญชีทหารกองเกินและบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการที่ได้ทำการตรวจเลือกครั้งสุดท้ายเมื่อเสร็จการตรวจเลือกแล้ว ให้นายอำเภอออกหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร โดยจะส่งหมายเรียกให้หรือจะเรียกให้มารับที่อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของผู้นั้นก็ได้

ข้อ ๒ ในกรณีที่ทหารกองเกินไปขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองที่อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ก่อนมอบหมายเรียก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและให้ทหารกองเกินนั้น ลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้ในใบรับ

ทหารกองเกินซึ่งอยู่ในกำหนดที่จะต้องไปแสดงตน เพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร หากไม่สามารถไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอเชื่อถือได้ไปรับแทนให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและให้บุคคลดังกล่าวให้คำรับรองในการสอบสวนว่า จะมอบหมายเรียกให้แก่ทหารกองเกินผู้นั้นได้

ข้อ ๓ ในกรณีที่ทหารกองเกินซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแล้วย้ายภูมิลำเนาทหาร ให้นายอำเภอท้องที่ใหม่เรียกหมายเรียกคืนจากทหารกองเกินนั้นและออกหมายเรียกให้ใหม่ พร้อมกับออกใบรับแจ้งการย้ายภูมิลำเนาทหาร

ข้อ ๔ หมายเรียกเข้ารับราชการทหารและบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการให้เป็นไปตามแบบ สด.๓๕ และ สด.๑๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

จอมพล ถ. กิตติขจร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ป. จารุเสถียร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ. ๕ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)

- ๓๖ -

### กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการตรวจเลือก มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจเลือกโดยแยกหน้าที่กันกระทำได้ดังต่อไปนี้

(๑) **ประธานกรรมการตรวจเลือก** มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและควบคุมการตรวจเลือกให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกไม่อาจตกลงกันโดยเสียงข้างมากได้ กับให้มีหน้าที่ตรวจสอบการปล่อยทหารกองเกิน พร้อมกับมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามแบบ สด.๔๓ ทำายกฎกระทรวงนี้ ให้ทหารกองเกินรับไปเป็นหลักฐาน

(๒) **กรรมการนายทหารสัญญาบัตร** มีหน้าที่

(ก) เรียกชื่อทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกมาตรวจเลือก จัดดูแลทหารกองเกินซึ่ง ตรวจเลือกแล้วให้รวมอยู่เป็นจำพวก ป้องกันมิให้ทหารกองเกินซึ่งตรวจเลือกแล้วปะปนกับทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้ตรวจ

เลือก และรับทหารกองเกินซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกกำหนดให้เข้ากองประจำการ เพื่อนำขึ้นทะเบียนหรือนำตัวส่งนายอำเภอเพื่อออกหมายนัด

(ข) วัดขนาด เก็บยอดเป็นจำพวก ตรวจสอบจำนวนสลาก ควบคุมการทำสลากและอ่านสลากในระหว่างการจับสลาก

(ค) **กรรมการสถิติจังหวัด** มีหน้าที่บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียก รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ ซึ่งนายอำเภอได้สอบสวนแล้ว เตรียมทำสลากบันทึกผลการจับสลาก และรวบรวมสลากที่จับแล้วไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบขึ้นทะเบียน และทำบัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจำการ

(ค) **กรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม** มีหน้าที่ตรวจร่างกายผู้ที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกและออกใบสำคัญให้แก่คนจำพวกที่ ๓ และคนจำพวกที่ ๔ รวมทั้งควบคุมการจับสลาก

**ข้อ ๓** ในการตรวจร่างกาย ให้คณะกรรมการแบ่งคนที่ได้ตรวจเลือกออกเป็น ๔ จำพวก

**จำพวกที่ ๑** ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด

**จำพวกที่ ๒** ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ ๑ แต่

ไม่ถึงทุพพลภาพ คือ

(๑) ตาหรือหนังตาดผิดปกติจนปรากฏชัดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ แม้เพียงข้างเดียว

(ก) ตาเหล่ (Squint)

(ข) ลูกตาสั่น (Nystagmus)

- ๓๗ -

(ค) แก้วตาขุ่น (Cataract)

(ง) กระจกตาขุ่น (Opacity of Cornea)

(จ) หนังตาดตก (Ptosis)

(ฉ) หนังต้าม้วนเข้า (Entropion)

(ช) หนังต้าม้วนออก (Ectropion)

(ซ) ช่องหนังตา (Palpebral Fissure) ทั้งสองข้างกว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด

(๒) หูผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้แม้เพียงข้างเดียว

(ก) ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดปรากฏชัดจนดูน่าเกลียด เช่น ลีบหรือเล็ก หรือใหญ่ หรือบิ่

(ข) ช่องหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแก้วหูทะลุ

(๓) จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น บิ่ หรือแห้ว

(๔) ปากผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น แหว่งหรือผิดรูปจนพูดไม่ชัด

(๕) ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด

(๖) หน้าผิดปกติจนดูน่าเกลียดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(ก) อัมพาต ( Facial Paralysis )

(ข) เนื้อกระดูก ( Tics )

(ค) แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือยาวมาก



(ง) เนื้องอก ( Benign Tumou Tumous )

(๗) คอพอก (Simple Coitre )

(๘) ซอกคอหรือซอกกรักแร้ติดกั้ด

(๙) อวัยวะเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ แม้เพียงข้างเดียว

(ก) ข้อติด ( Ankylosis ) หรือหลวมหลุดง่ายหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนทำงาน

ไม่ถนัด

(ข) นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนหรือขนาดของนิ้วผิดปกติจนดูน่าเกลียด หรือนิ้ว  
บิดเกจนดูน่าเกลียดหรือจนทำงานไม่ถนัด หรือข้อมนิ้วติดกันหรือนิ้วมือด้วนถึงโคนเล็บ

(ค) มือหรือแขนลีบหรือบิดเก

(ง) เท้าหรือขาลีบหรือบิดเก

(๑๐) กระดูกชิ้นใหญ่ผิดปกติจนทำให้อวัยวะนั้นทำงานไม่สะดวกหรือจนดูน่าเกลียด

(๑๑) ไล่เลื่อนลงถุง

**(๑๒) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender Identity Disorder)**

( ★(๑๒) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

**จำพวกที่ ๓** ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้ เพราะป่วยซึ่งจะบำบัดให้หายภายในกำหนด ๓๐ วันไม่ได้

**จำพวกที่ ๔** ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑

การวินิจฉัยลักษณะพิการและโรคต่าง ๆ นั้น ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ตรวจยังมีความสงสัย ก็ให้คณะกรรมการตรวจเลือกจัดเข้าไว้ในคนจำพวกที่ ๑ ก่อน

ใบสำคัญที่จะออกให้แก่คนจำพวกที่ ๓ และคนจำพวกที่ ๔ ให้เป็นไปตามแบบ สด.๔ และแบบ สด.๕ ทำกฎกระทรวงนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกกล่องชื่อแล้วมอบให้กรรมการสัสดีจังหวัดไว้เป็นหลักฐาน

- ๓๘ -

เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

บุคคลซึ่งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าเข้าอยู่ในคนจำพวกที่ ๒ จำพวกที่ ๓หรือจำพวกที่ ๔ ถ้ากรรมการซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความเห็นแย้งรวมกันสองคน ให้ส่งตัวบุคคลนั้นเข้าตรวจเลือก ร่วมกับคนในจำพวกเดียวกัน ตามความเห็นแย้งของกรรมการ ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถ้าบุคคลนั้นต้องเข้ากองประจำการ ก็ให้กรรมการ ซึ่งมีความเห็นแย้งกันนั้นต่างฝ่ายต่าง ทำคำชี้แจงยื่นต่อกรรมการชั้นสูง ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันเสร็จการตรวจเลือกในจังหวัดนั้น

**ข้อ ๔** บุคคลซึ่งจะเข้ารับราชการกองประจำการนั้น ต้องมีขนาดรอบตัวตั้งแต่เจ็ดสิบหก เซนติเมตร ขึ้นไปในเวลาหายใจออกและสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรสี่สิบหกเซนติเมตรขึ้นไป

วิธีวัดขนาดนั้น ให้กระทำดังนี้ คือ ให้ยืนตั้งตัวตรงส้นเท้าชิดกัน ขนาดสูงให้วัดตั้งแต่ สันเท้าจนสุด ศีรษะขนาดรอบตัวให้คล้องแถบเมตรรอบตัวให้ริมล่างของแถบได้ระดั้บราวนมโดยรอบวัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่ง ครั้งและหายใจเข้าเต็มที่หนึ่งครั้ง

ข้อ ๕ วิธีคัดเลือกนั้น ให้เลือกคนจำพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปก่อน ถ้ามีจำนวนมากกว่่าจำนวนที่ต้องการก็ให้จับสลาก

ถ้าคนจำพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปมีไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ให้เลือกขนาดสูงถัดรองลงมา ตามลำดับจนพอกับความต้องการ ถ้าเลือกถึงขนาดใดเกินจำนวนต้องการให้จับสลากเฉพาะขนาดนั้น

ถ้าคนจำพวกที่ ๑ มีไม่พอกับจำนวนที่ต้องการ ให้เลือกจากคนจำพวกที่ ๒ ถ้ายังไม่พอก็ให้เลือกจากคนที่ได้รับการผ่อนผันโดยวิธีเดียวกับที่กล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

คนจำพวกที่ ๓ ให้เรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไป เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกได้ตรวจเลือกแล้วยังคงเป็นคนจำพวกที่ ๓ อยู่รวม ๓ ครั้ง ให้งดเรียก

ข้อ ๖ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการนั้น ถ้ามีจำนวนมากกว่่าจำนวนที่ต้องการก็ให้จับสลาก ผู้ใดจับได้สลากเป็นแผนกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือตำรวจ ให้ส่งเข้ากองประจำการแผนกนั้น สลากนั้นให้มีเท่าจำนวนทหารกองเกินที่จะต้องจับสลาก แบ่งเป็นเครื่องหมายสีแแดงอย่างหนึ่ง สีดำอย่างหนึ่ง สีแแดงให้มีเท่ากับจำนวนที่ต้องการรับเข้ากองประจำการ นอกนั้นเป็นสีดำ ถ้าในแห่งเดียวกันนั้นจะต้องส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการหลายแผนก ให้เขียนนามแผนกนั้น ๆ ในสลากเครื่องหมายสีแแดงตามจำนวนที่ต้องการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

จอมพล ถ. กิตติขจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ป. จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ. ๙ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖ ความในข้อ ๓ นี้ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) ฯ ตาม ๙๒ ร.จ. ๘ ตอนที่ ๒๓๗ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)

- ๓๙ -

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๑๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑** ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

**ข้อ ๒** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมพร้อม คือ

(๑) พระภิกษุ สามเณร

(๒) นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน

(๓) นักบวชศาสนาอื่น ซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาและไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในยามปกติตามกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๒)

(๔) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ

(๕) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

(๖) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม

(๗) นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ

(๘) นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม

(๙) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศและได้รับการผ่อนผันตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒)

(๑๐) ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น และซึ่งไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕)

(๑๑) พนักงานวิฑูรย์ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐบาล

(๑๒) ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง หรือคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้เฉพาะผู้ซึ่งทำงานโดยใช้วิชาหรือฝีมือ

(๑๓) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับเงินเดือนประจำ และเป็นข้าราชการหรือพนักงานตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี

(๑๔) ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันสำคัญยิ่ง หรือไปราชการต่างประเทศโดยคำสั่งของเจ้ากระทรวง

(๑๕) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอ

(๑๕) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอ

(๑๖) ปลัดอำเภอ

(๑๗) ตำรวจประจำการ

(๑๘) กำนัน

(๑๙) ผู้ใหญ่บ้าน

(๒๐) สารวัตรกำนัน

(๒๑) แพทย์ประจำตำบลซึ่งมิใช่ทหารกองหนุน

(๒๒) นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี

(๒๓) ผู้ซึ่งทำงานประจำในตำแหน่งหน้าที่สำคัญในราชการ เทศบาล องค์การของรัฐบาล หรือในกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง การธนาคาร หากขาดไปจะทำให้กิจการเสียหายและจะหาผู้อื่นแทนไม่ได้ ตามที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง ทบวง กรม เจ้าหน้าที่จะได้ตกลงกัน

(๒๔) บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๙ (๓)

(๒๕) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ

**ข้อ ๓** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อม แต่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจสอบ การฝึกวิชาทหารหรือการทดลองความพร้อม คือ

(๑) บุคคลซึ่งจำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ หรือชรา จนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุตรหลายคนจะต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลพร้อมกัน คงผ่อนผันให้คนเดียว ตามแต่บิดาหรือมารดาจะเลือก

(๒) บุคคลซึ่งจำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย ไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และบุคคลซึ่งจำเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

**ข้อ ๔** ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนผู้ใด ไปทำมาหาเลี้ยงชีพในท้องที่อำเภออื่นชั่วคราว ถ้าได้ทราบประกาศเรียกพล หรือได้รับหมายเรียกพลเพื่อตรวจสอบของอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ณ อำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราว และไม่สามารถจะไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามที่ถูกเรียกได้ให้ไปชี้แจงด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราวนั้นก่อนถึงกำหนดวันเรียกพล เมื่อนายอำเภอสอบสวนเห็นเป็นการสมควรก็อนุญาตให้ผู้นั้นได้รับการผ่อนผันได้ แล้วแจ้งไปยังนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

**ข้อ ๕** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไปทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในท้องที่อำเภออื่นชั่วคราว ถ้าได้ทราบประกาศเรียกพลหรือได้รับหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมของอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ณ อำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราวและไม่สามารถจะไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือไม่สามารถจะไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพร้อมตามที่ถูกเรียกได้เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะไปไม่ทัน ให้ผู้นั้นไปชี้แจงด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราวนั้นทันที เมื่อนายอำเภอสอบสวนได้ความจริงก็ให้ส่งผู้นั้นไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพร้อมยังท้องที่

อำเภอที่เรียกนั้น ถ้าจะส่งไปไม่ทันหรือไม่สามารถจะส่งไปยังท้องที่อำเภอที่เรียกได้ ก็ให้ส่งผู้นั้นไปเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพร้อมในท้องที่อำเภอที่มีการเรียกพล ตามที่เห็นสมควร แล้วแจ้งไปยังนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

**ข้อ ๖** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อม ตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติดังนี้คือ

- ๔๑ -

(๑) ให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) ของข้อ ๒ แจ้งต่อเจ้าอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่และให้เจ้าอาวาสที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่ โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๒) ให้บุคคลตาม (๓) ของข้อ ๒ นำหลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ประจำในกิจการของศาสนาอยู่ และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แห่งท้องที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อส่งบัญชีรายชื่อนั้น ต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๓) ให้บุคคลตาม (๔) ของข้อ ๒ แจ้งต่อเลขาธิการรัฐสภา และให้เลขาธิการรัฐสภาจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนี้ต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๔) ให้บุคคลตาม (๕) ของข้อ ๒ แจ้งหลักฐานไปยังนายอำเภอแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า

(๕) ให้บุคคลตาม (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๒๔) ของข้อ ๒ แจ้งต่อสถานศึกษาที่บุคคลนั้นศึกษาอยู่ และให้สถานศึกษาที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๖) ให้บุคคลตาม (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๒๒) และ (๒๓) ของข้อ ๒ แจ้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยาหรือเทศบาลซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่แล้วแต่กรณีและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา หรือเทศบาลที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้าให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด และผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๗) ให้บุคคลตาม (๑๐) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ของข้อ ๒ นำหลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นประจำหรือสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

การผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งมีฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้มีผลนับแต่วันที่เจ้าอาवास เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอำเภอส่งบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่วัดหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ หรือไปยังกระทรวงกลาโหมแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพ้นจากฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) และ (๒๔) ให้เจ้า

- ๔๒ -

อาवास เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๖ ทำยกฎกระทรวงนี้แล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดไว้ใน (๑)(๓) (๕) (๖) และ (๗) โดยไม่ชักช้า ส่วนในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพ้นจากฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๓) และ (๙) ให้บุคคลนั้นแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๖ ทำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่อำเภอที่ตั้งอยู่โดยเร็ว

การพ้นจากฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้มีผลทันทีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากฐานะดังกล่าว

**ข้อ ๗** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจสอบการฝึกวิชาทหารหรือการทดลองความพร้อมตาม (๑) และ (๒) ของข้อ ๓ ให้ร้องต่อนายอำเภอท้องที่ก่อนถึงกำหนดวันเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ร้องให้นายอำเภอจัดการสอบสวนหลักฐาน แล้วส่ง ให้คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกแต่งตั้งขึ้นพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ผ่อนผันให้

**ข้อ ๘** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการระดมพล คือ

(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(๒) นักบวชศาสนาอื่น ซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนา และไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในยามปกติตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔(๒)

(๓) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ

(๔) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

(๕) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม

(๖) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศและได้รับการผ่อนผันตามกฎหมายกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒)

(๗) ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือ หรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น และ ซึ่งไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในยามปกติ ตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕)

(๘) พนักงานวิทย์ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐบาล

(๙) ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ เฉพาะผู้ซึ่งทำงานโดยใช้วิชาหรือฝีมือ

(๑๐) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการอัยการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งรับเงินเดือนประจำ และเป็นข้าราชการหรือพนักงานตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี

(๑๑) ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วน ให้ไปราชการ อันสำคัญยิ่งหรือไปราชการต่างประเทศโดยคำสั่งของเจ้ากระทรวง

(๑๒) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอ

(๑๓) ปลัดอำเภอ

(๑๔) ตำรวจประจำการ

- ๔๓ -

(๑๕) กำนัน

(๑๖) ผู้ใหญ่บ้าน

(๑๗) สารวัตรกำนัน

(๑๘) แพทย์ประจำตำบลซึ่งมิใช่ทหารกองหนุน

(๑๙) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี

(๒๐) ผู้ซึ่งทำงานประจำในตำแหน่งหน้าที่สำคัญในราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การของรัฐบาล หรือในกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง การธนาคาร หากขาดไปจะทำให้กิจการเสียหายและจะหาผู้อื่นแทนไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง ทบวง กรม เจ้าหน้าที่จะได้ตกลงกัน

(๒๑) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ

**ข้อ ๙** ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการระดมพล ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ให้บุคคลตาม (๑) ของข้อ ๘ แจ้งต่อเจ้าอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่อยู่หรือพำนัก อาศัยอยู่ และให้เจ้าอาวาสที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทำยกฎกระทรวงนี้ส่งไปยัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อ ส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๒) ให้บุคคลตาม (๒) ของข้อ ๘ นำหลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้น มีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาอยู่ และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าว ตามแบบ สด. ๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๓) ให้บุคคลตาม (๓) ของข้อ ๘ แจ้งต่อเลขาธิการรัฐสภา และให้เลขาธิการรัฐสภา จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหม โดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๔) ให้บุคคลตาม (๔) และ (๕) ของข้อ ๘ แจ้งต่อสถานศึกษาที่บุคคลนั้นศึกษาอยู่และให้สถานศึกษาที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าว ตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด และผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

(๕) ให้บุคคลตาม (๖) ของข้อ ๘ แจ้งหลักฐานไปยังนายอำเภอแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า

(๖) ให้บุคคลตาม (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๙) และ (๒๐) ของข้อ ๘ แจ้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยาหรือเทศบาลซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณีและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา หรือเทศบาลที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหม โดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

- ๔๔ -

(๗) ให้บุคคลตาม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของข้อ ๘ นำหลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นประจำ หรือสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด. ๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

การผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการระดมพลของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งมีฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ให้มีผลนับแต่วันที่เจ้าอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การ



ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอำเภอส่งบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่วัดหรืออำเภอนั้นตั้งอยู่ หรือไปยังกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพ้นจากฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ (๑) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๐) ให้เจ้าอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้แล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดไว้ใน (๑) (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ชักช้า ส่วนในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพ้นจากฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ (๒) และ (๖) ให้ บุคคลนั้นแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อำเภอนั้นตั้งอยู่โดยเร็ว

การพ้นจากฐานะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ให้มีผลทันทีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากฐานะดังกล่าว

**ข้อ ๑๐** ในกรณีจำเป็นเพื่อการป้องกันประเทศ โดยตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสั่งเพิกถอนการผ่อนผันตามข้อ ๒ หรือ ๘ แก่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนบางคนหรือบางประเภทในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพร้อมพร้อม หรือในการระดมพลคราวใดก็ตามที่เห็นสมควรก็ได้”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

จอมพล ถ. กิตติขจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ป. จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

( ๙๐ ร.จ. ๒๗ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖ ความใน (๑๓) ของข้อ ๒ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ.๒๕๒๐) และ (๑๐) ของข้อ ๘ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ.๒๕๒๐)

(ความใน ข้อ ๖ , ๙ และข้อ ๑๐ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยข้อ ๑, ๒ และ ๓ แห่งกฎกระทรวงโดยข้อ ๔ แห่ง กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๒ เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๗ หน้า ๑๓๐๐๘ ร.จ. ๒๔ ธ.ค. ๓๔ )

## กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ และมาตรา ๑๘ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑** การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ผู้ขอลงบัญชียื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน พร้อมด้วยสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอลงบัญชีต่อนายอำเภอท้องที่ ในกรณีที่ผู้แจ้งแทนตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม ให้ผู้แจ้งแทนปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ขอลงบัญชี

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๙ ให้ผู้ขอลงบัญชี หรือผู้แจ้งแทนนำใบสำคัญหรือใบรับแล้วแต่กรณี ของผู้ขอลงบัญชีมามอบคืนให้นายอำเภอท้องที่เพื่อทำลายด้วย

**ข้อ ๒** เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้รับใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้รับลงบัญชีทหารกองเกิน และออกใบสำคัญมอบให้ผู้ขอลงบัญชีทหาร กองเกินรับไป ในกรณีที่ไม้อาจออกใบสำคัญให้ได้ทัน ให้ออกใบรับให้ไปพลางก่อน พร้อมกับนัดให้มารับ ใบสำคัญภายหลัง

**ข้อ ๓** การลงบัญชีทหารกองเกินของสามเณรเปรียญตามมาตรา ๒๑(๑) ให้นายอำเภอท้องที่ไปจัดทำที่วัดหรือสำนักสงฆ์ โดยให้สามเณรเปรียญกรอกข้อความตามรายการในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่อนายอำเภอท้องที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้รับลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสำคัญมอบให้สามเณรเปรียญรับไป

**ข้อ ๔** การลงบัญชีทหารกองเกินของผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุม หรือคุมขังของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๑ (๒) ให้นายอำเภอท้องที่ส่งใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไปให้เจ้าพนักงานควบคุมหรือคุมขัง เพื่อให้ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขัง กรอกข้อความตามรายการในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

เมื่อนายอำเภอท้องที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้รับลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสำคัญมอบให้ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังรับไป

**ข้อ ๕** เมื่อบุคคลตามข้อ ๓ และข้อ ๔ กรอกข้อความตามรายการในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชี ทหารกองเกินแล้ว ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ซึ่งจะต้องลงบัญชีทหารกองเกินในท้องที่อำเภออื่น ให้ นายอำเภอท้องที่ส่งใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไปยังนายอำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นจะต้องลงบัญชีทหารกองเกินเพื่อจัดการลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสำคัญให้ เมื่อนายอำเภอท้องที่ดังกล่าวรับลงบัญชีทหารกองเกิน และออกใบสำคัญให้แล้ว ให้ส่งบัญชีทหารกองเกิน และใบสำคัญไปยังนายอำเภอท้องที่ที่เป็นผู้ส่งใบแสดงตนเพื่อลงบัญชี

ทหารกองเกินเพื่อให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้ในบัญชีทหารกองเกินแล้วมอบใบสำคัญให้บุคคลนั้นรับไปสำหรับบัญชีทหารกองเกินนั้นให้ส่งคืนไปยังนายอำเภอท้องที่ที่เป็นผู้รับลงบัญชีทหารกองเกิน

ข้อ ๖ ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ใบสำคัญ ใบรับ และบัญชีทหารกองเกินให้เป็นไปตามแบบทำกฎกระทรวงดังนี้

(๑) ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน แบบ สด. ๔๔

(๒) ใบสำคัญ แบบ สด. ๙

(๓) ใบรับ แบบ สด. ๑๐

- ๔๖ -

(๔) บัญชีทหารกองเกิน แบบ สด. ๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พ่วง สุวรรณรัฐ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาการแทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ.๖๔๔ ตอนที่ ๑๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖)

## กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๒ ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ แต่ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ได้แก่ครูในมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โรงเรียนทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนการชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงเรียนฝึกอาชีพและโรงเรียนประชาสงเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรมการฝึกหัดครู กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพลศึกษา กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพซึ่งใช้หลักสูตรที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสองปี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมอนามัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรคติดต่อและสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน

ข้อ ๓ ครูซึ่งได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒ ต้อง

(๑) เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติและในจำนวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครูสอนประจำเฉพาะวิชาซึ่งทำการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และในจำนวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียวเช่นกัน

(๒) มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง สำหรับครูซึ่งประจำทำการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาลงมา หรือน้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง สำหรับครูซึ่งประจำทำการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา

ข้อ ๔ วิธีการยกเว้นครู

(๑) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งจะได้รับการยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งครูผู้นั้นทำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่าหกสิบวันเว้นแต่กรณีการย้ายไปประจำทำการสอนในสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กำหนด ไว้ในใบสำคัญยกเว้นครู ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูที่ย้ายมาประจำทำการสอนซึ่งจะได้รับการยกเว้นน้อยกว่าหกสิบวันได้ แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้น

(๒) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบสำคัญยกเว้นครูให้แก่ครู ซึ่งทำการสอนอยู่ในท้องที่แล้วแจ้งให้หัวหน้าเขตหรือนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ ถ้าครูผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่นต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ แล้วให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

- ๔๘ -

ที่ได้รับแจ้ง แจ้งให้หัวหน้าเขตหรือนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ให้แจ้งต่อกันภายในกำหนดสามสิบวัน

สำหรับครูซึ่งทำการสอนอยู่ในหน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกใบสำคัญยกเว้นครูให้ แล้วดำเนินการนัยเดียวกับที่กล่าวในวรรคหนึ่ง

ข้อ ๕ ใบสำคัญยกเว้นครู ให้เป็นไปตามแบบ สด. ๓๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กมล วรรณประภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๑ ร.จ. ๒๘๒ ตอนที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ และความในข้อ ๒ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ.๒๕๒๐) ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ.๒๕๒๓) ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) และฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ.๒๕๒๖) ๑๐๐ ร.จ. ๘๓ ตอนที่ ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖)

- ๔๙ -

### กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พ.ศ.๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑ คือ

(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา

(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ำกว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา

(ข) สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง

(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง

(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)

(จ) ต้อหิน (Glaucoma)

(ฉ) โรคขี้บอดประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)

(ช) กระจกต้ออักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง

(ซ) **ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทำงาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, )**

(★ (ซ) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ ๗๖(พ.ศ.๒๕๕๕)ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู

(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที หรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง

(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง

(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง

(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด

(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง

(ข) ลิ้นหัวใจพิการ

(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง

(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย

(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย

(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด

- ๕๐ -

(ก) **โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต**

(★(๔) (ก) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย

(๕) โรคของระบบหายใจ

(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย

(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Force Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์

(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด

(ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด

(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

(★ (๕) (ก) - (จ) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

(๖) โรคของระบบปัสสาวะ

(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง

(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)

(ค) ไตวายเรื้อรัง

(ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด ( Polycystis Kidney)

(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้

(๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)

(๒) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)

(๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)

(★ (ก) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้

(๑) แขน ขา มือ หรือเท้า คับ หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่ดีที่สุดแล้วก็ยัง

ใช้งานได้

(๒) นิ้วหัวแม่มือคับจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้งานได้

(๓) นิ้วชี้ของมือคับตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว

(๔) นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปคับจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น

ใช้งานได้

(๕) นิ้วหัวแม่มือคับคั้วจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้งานได้



(๖) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกัน ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

(๗) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น

- ๕๑ -

ใช้การไม่ได้

(๘) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้

(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร

(ง) กระดูกสันหลังโค้งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร

(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น ( Atrophy or Contracture ) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้

(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิซึม

(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

(ค) ภาวะต่อมไธสมองผิดปกติอย่างถาวร

(ง) เบาหวาน

(จ) ภาวะอ้วน ( Obesity ) ซึ่งมีดัชนีมวลกายของร่างกาย ( Body Mass Index ) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหารดูลสารน้ำอิเล็กโทรลัยท์ และกรดต่าง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย

**(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)**

( ★(ช) เพิ่มเติมตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ )ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★

(๙) โรคติดเชื้อ

(ก) โรคเรื้อน

(ข) โรคเท้าช้าง

(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา

(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเขาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ำกว่านั้น

(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร

(ค) ลมชัก ( Epilepsy ) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร

(ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร

(จ) สมองเสื่อม (Dementia)

(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร

(ช) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)

(๑๑) โรคทางจิตเวช

(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง

๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)

๒) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)

๓) โรคสคิโซไซออแพ็คทีฟ (Schizoaffective Disorder)

๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction)

๕) โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)

- ๕๒ -

(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง

๑) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)

๒) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)

๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder)

๔) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)

(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช

๑) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเขาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ำกว่า (Mental Retardation)

๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive Developmental Disorder)

( ★ (๑๑) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

(๑๒) โรคอื่น ๆ

(ก) ภาวะเฮอร์มาฟรอดิซึม (Hermaphroditism)

(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)

(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)

( ★ (ค) แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of liver )

(จ) คนเผือก (Albino )

(ฉ) โรคลูปัสอีริธิเมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)

(ช) ภาวะแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)

(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่

๑. จมูกโหว่

๒. เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด

(ณ)โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)

( ★(ณ) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ )ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ★)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

( ชวลิต ยงใจยุทธ )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ลงชื่อ) เสนาะ เทียนทอง

( นายเสนาะ เทียนทอง )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- ๕๓ -

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน การกำหนดความพิการทุพพลภาพหรือโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ จึงยังไม่สอดคล้องกับสภาพของความพิการทุพพลภาพหรือ โรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรคเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันสมควรปรับปรุงการกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้เสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ (กฎกระทรวงฯ นี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๘ ก ลง ๓ มี.ย.๕๐ หน้า ๑๑)

- ๕๕ -

กฎกระทรวง

ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๕๘

-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรับ  
ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก  
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ข้อ ๓ เมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ให้บุคคลซึ่งเคยได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กำหนดให้บุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ มีชนบทรรมนิยมประเพณีที่แตกต่าง หรือไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการรับราชการทหารกองประจำการ แต่ในปัจจุบันปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้หมดไปแล้ว สมควรยกเลิกการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

- ๕๕ -

#### กฎกระทรวง

การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกหรือเรียนรู้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ข้อ ๒ บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๒๙(๓) คือ

(๑) กรณีการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

(ก) นิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่อยู่ในความควบคุมหรือกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริญญา สำหรับนักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาหรือไม่ต้องเข้าชั้นเรียน จะต้องมีการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่ากำหนดยกิตทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถานศึกษาให้การรับรอง

(ข) นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ในสถานศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาหรือระดับปริญญา

(ค) นักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพ หรือสายเฉพาะทางอื่นๆ ที่อยู่ในสังกัด หรืออยู่ในความควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา หรือระดับปริญญา

(ง) นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในสังกัด หรืออยู่ในความควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ผ่อนผันจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในกรณีตาม (๑) (ก) ถึง (ค) ให้ผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์ เว้นแต่นิสิตหรือนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ให้ผ่อนผันในระหว่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกหนึ่งปี

ในกรณีตาม (๑) (ง) ให้ผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์

(๒) กรณีการศึกษานอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ผู้เรียนรู้หรือศึกษานอกระบบการศึกษาของรัฐ ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้หรือศึกษานอกระบบ ดังนี้

(ก) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับต่ำกว่าปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์

(ข) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์

(๓) กรณีการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ผู้เรียนรู้หรือศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้หรือศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้

(ก) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับต่ำกว่าปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์

(ข) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์

(๔) การศึกษาเฉพาะทางตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ผู้ศึกษาตามการศึกษาเฉพาะทาง ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ดังนี้

(ก) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับต่ำกว่าปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์

(ข) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์

ข้อ ๓ การขอผ่อนผันให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ศึกษาที่เป็นการศึกษาในระบบให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาของรัฐ ส่วนราชการที่เป็นกรมหรือเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันแล้วส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๒ (๑) (ก) (ค) และ (ง) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจสอบเลือกเข้ากองประจำการ

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่สถาบันทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงหรือสนธิสัญญา หรือกฎบัตรระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีหรือสมาชิก เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ด้วย

(๒) ในกรณีที่เป็นการศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี ให้เป็นหน้าที่ของอธิการบดีหรืออธิการโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษาเอกชน หรือเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๒(๑) (ข) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจสอบเลือกเข้ากองประจำการ

ข้อ ๔ การขอผ่อนผันให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ศึกษาที่เป็นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเฉพาะทาง ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง แล้วแต่กรณี ซึ่ง บุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันอยู่ระหว่างศึกษาหรือเรียนรู้อยู่ในจังหวัดนั้น ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วส่งรายชื่อ บุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๔) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาพำนักอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจำการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙)



## บทที่ ๔

(สำเนา)

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กกส.กท. (กสท.กกส.กทฯ โทร ๐ ๒๕๐๑ ๒๗๘๖)

ที่ กท ๐๒๐๑/๑๖๙

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘

เรื่อง กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ  
กาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน พล.กท.

๑. ตามที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๕๗) ออกตามความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ มีชนบทรรมนิยมประเพณีแตกต่างกัน หรือไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จำนวน ๕๕๗ หมู่บ้าน กับ ๑ ตำบล เนื่องจากปัจจุบันปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้หมดไปแล้ว กกส.กท.จึงได้เสนอขอยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๕๗) ดังกล่าว

๒. กกส.กท. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ ครม.แล้ว มีชื่อว่า กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย รมว.กท. และ รมว.มท. ได้ลงนามในกฎกระทรวง เมื่อ ๙ ม.ค.๕๘ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓ ก ลง ๒๓ ม.ค.๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๕๘ เป็นต้นไป ตามแนบ ๑ มีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายที่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่เป็นชนชาว และมีถิ่นที่อยู่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๕๗) ออกตามความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๗ ยังคงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อไป

๒.๒ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายและอยู่ในพื้นที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕

(พ.ศ.๒๕๑๘) เกิด พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นผู้ที่อายุย่างเข้า ๑๘ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ เป็นกลุ่มแรก และผู้ที่เกิดหลัง พ.ศ.๒๕๔๑ จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในปีถัดไปตามลำดับ

๒.๓ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายและอยู่ในพื้นที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕

(พ.ศ.๒๕๑๘) ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามข้อ ๓.๑ หากต้องการเอกสารรับรองของทางราชการ ให้อำเภอภูมิลำเนาออกหนังสือรับรองเป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นทหารได้ ตามมาตรา ๑๓ (๓) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และให้รายงานจังหวัดเพื่อรวบรวมไว้แจ้งผล กรณีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขอตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน

๓. กกส.กท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเป็นการสมควร ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดย กกส.กท. ได้จัดทำคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบ ๒

๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ให้ สป.(กกส.กท.) แจ้งประกาศการใช้บังคับกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘ และจัดทำคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ รมว.กท.ซึ่ง พล.กท.ได้รับมอบ

- ๕๙ -

อำนาจให้ทำการแทนและสั่งการในนาม รมว.กท. ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ ผนวก ก ข้อ ๑.๗๒

๔.๒ เมื่อได้รับอนุมัติในข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ จก.กกส.กท. ลงชื่อในหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติในข้อ ๔

(ลงชื่อ) พล.ท. ดำรงค์ดี วรณกลาง

( ดำรงค์ดี วรณกลาง )

จก.กกส.กท.

(ลงชื่อ) พล.อ.

รอง พล.กท.

๑๘ ก.พ.๕๘

- อนุมัติในข้อ ๔

รับคำสั่ง รมว.กท.

(ลงชื่อ) พล.อ.

ปล.กท.

๑๘ ก.พ.๕๘

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่

ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘

๑. ตามที่กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓ ก เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑.๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑.๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ

ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๑.๓ เมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ให้บุคคลซึ่งเคยได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ อยู่ในวันก่อนที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อไป

๒. เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับนี้ เป็นแนวทางเดียวกัน กรมการสรรพกำลังกลาโหม จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายที่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่เป็นชนชาว และมีถิ่นที่อยู่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ จำนวน ๕๔๗ หมู่บ้าน กับ ๑ ตำบล ยังคงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อไป

๒.๒ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายและอยู่ในพื้นที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ และผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.๒๕๔๑ จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในปีถัดไปตามลำดับ

๒.๓ บุคคลตามข้อ ๒.๑ หากต้องการเอกสารรับรองของทางราชการ ให้อำเภอภูมิลำเนาออกหนังสือรับรองเป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นทหารได้ ตามมาตรา ๑๓(๓) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แล้วให้อำเภอที่ออกหนังสือรับรองส่งรายชื่อให้จังหวัดพร้อมสำเนาหนังสือรับรองเพื่อรวบรวมไว้แจ้งผลในการขอตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

จึงชี้แจงให้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

พลโท ดำรงค์ศักดิ์ วรรณกลาง

( ดำรงค์ศักดิ์ วรรณกลาง )

เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

## บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบบทกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรัฐ

พ.ศ. ๒๕๔๙

-----

### หลักการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการให้แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาในสถานศึกษา

### เหตุผล

โดยที่มาตรา ๒๙(๓) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษิตตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ จึงได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษิตในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แต่ในกฎกระทรวงจะกำหนดชื่อสถานศึกษาเป็นรายสถานศึกษา ทำให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่และยังมิได้กำหนดชื่อสถานศึกษานั้นไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งทำให้บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษิตในสถานศึกษิตนั้นๆ ไม่ได้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และไม่สอดคล้องกับระบบการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน ดังนั้น สมควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการให้แก่บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษิตในสถานศึกษาตามลักษณะและประเภทของสถานศึกษาแทน รวมทั้งกำหนดผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษิตนอกระบบ การศึกษิตตามอัธยาศัย และการศึกษิตเฉพาะทางด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของรัฐ และกำหนดผู้มีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการผ่อนผันในแต่ละกรณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับ

ราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗-----

### การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ

ข้อ ๑ เมื่อมีบุคคลมาแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ ตามมาตรา ๑๖ หรือ มาตรา ๑๘ ให้นายอำเภอรับลงบัญชีทหารกองเกินตาม (แบบ สด.๑) และออกใบสำคัญตาม (แบบ สด.๙) ท้ายบันทึกนี้ แต่ถ้าออกใบสำคัญไม่ทันให้ออกใบรับตาม (แบบ สด.๑๐) ท้ายบันทึกนี้เป็นหลักฐาน แล้วจึงจัดการออกใบสำคัญให้ภายหลังโดยเร็วที่สุด ส่วนในท้องที่ใดยังมีได้กำหนดให้เรียกคนเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่อรับลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้วให้ออกแต่ใบรับ (แบบ สด.๑๐) และให้ส่งบัญชีรายชื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาม (แบบ สด.๒) ท้ายบันทึกนี้ บุคคลที่รับลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งบัญชีรายชื่อ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป เว้นแต่ถ้าคนใดได้ย้ายภูมิลำเนาทหารไปต่างจังหวัดก่อนกำหนดส่งบัญชีให้นายอำเภอคัดรายชื่อผู้นั้นส่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดการโอนเป็นรายชื่อไป ส่วนบุคคลที่รับลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๘ ให้ส่งบัญชีรายชื่อภายในกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันรับลงบัญชีทหารกองเกินสำหรับบุคคลที่รับลงบัญชีตามมาตรา ๑๙ ให้ส่งบัญชีรายชื่อภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สุดสิ้นกำหนดวันประกาศของนายอำเภอ ข้อ ๒ สามเณรเปรียญที่ไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอตามมาตรา ๒๑ (๑) นั้น ให้นายอำเภอส่งเจ้าพนักงานไปทำบัญชีรายชื่อที่อารามหรือสำนักสงฆ์ และออกใบรับตาม (แบบ สด.๑๐) ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๑ (๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหรือคุมขังส่งบัญชีรายชื่อตาม (แบบ สด.๒) ให้ นายอำเภอเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสำคัญหรือใบรับให้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ถ้าบุคคลใดมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่อำเภออื่น ให้นายอำเภอส่งบัญชีรายชื่อไปให้นายอำเภอตามภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

ข้อ ๓ เมื่อมีบุคคลมาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ ตามประกาศของนายอำเภอตามมาตรา ๑๙ ให้นายอำเภอรับลงบัญชีทหารกองเกินตาม (แบบ สด.๑) และปฏิบัติการอย่างอื่นตามข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยอนุโลม ส่วนใบสำคัญหรือใบรับที่ได้ออกให้ไว้แต่เดิมนั้น ให้นายอำเภอประกาศยกเลิกเสีย เมื่อได้ออกใบสำคัญหรือใบรับให้แก่ผู้ใดใหม่แล้ว ให้เรียกใบสำคัญหรือใบรับฉบับเดิมคืนมาจัดการทำลายเสีย อย่าให้ผู้ใดนำไปใช้ได้อีกต่อไป

ข้อ ๔ เมื่อนายอำเภอได้รับแจ้งตามมาตรา ๑๕ แล้ว ให้ออกใบรับตาม (แบบ สด.๑๐)

## การเรียกคนเข้ากองประจำการ

ข้อ ๕ ทหารกองเกินที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งอยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือก เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๔๙๘) (๒) นั้น นายอำเภอจะจัดการส่งหมายเรียกไปมอบให้แก่ผู้ถูกเรียก หรือจะเรียกผู้ถูกเรียกมารับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของผู้นั้น ก็ให้นายอำเภอกระทำได้ตามความเหมาะสม ข้อ ๖ ในเดือนมิถุนายนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งบัญชีจำนวนทหารกองเกินที่จะเรียกเข้ารับราชการกองประจำการประจำปีให้ผู้บัญชาการมณฑล หรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทราบ เพื่อจะได้เฉลี่ยคนในจังหวัด

- ๖๓ -

ต่าง ๆ ให้เหมาะกับส่วนจำนวนคน ข้อ ๗ การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการในปีใดนั้น ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ต้องการคน แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ (๑) สำหรับทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการมณฑลหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกแล้วแต่กรณี (๒) สำหรับตำรวจจังหวัดอื่น ๆ นอกจากจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้เป็นหน้าที่ผู้กำกับการหรือผู้บังคับกองตำรวจจังหวัดนั้น ส่วนจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้เป็นหน้าที่อธิบดีกรมตำรวจ การเรียกนี้ต้องบอกให้ชัดว่าจะต้องการคนเท่าใด กำหนดรับคนเสร็จเมื่อใด ถ้าไม่มีเหตุการณ์จำเป็นแล้ว ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ต้องการคนแล้ว ให้เฉลี่ยคนที่ถูกเรียก ในจังหวัดนั้นเป็นอำเภอตามส่วนที่มีคนมากและน้อย และแจ้งจำนวนคนที่เฉลี่ยแล้วให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ต้องการคนทราบก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่าสามเดือน ถ้าจำนวนคนที่เฉลี่ยไว้นั้น จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเฉลี่ยใหม่ก่อนหรือในวันตรวจเลือกได้ (เพิ่มเติมตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๕/๒๕๔๒ ลง ๑๗ ธ.ค.๔๒)

ข้อ ๘ การขอเรียก ถ้าจำนวนคนที่ขอเรียกไว้นั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้น หรือลดลงให้ผู้ขอเรียกชี้แจงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่ถ้าความจำเป็นนั้นเกิดขึ้นภายหลังที่กำหนดนี้ ให้ผู้ขอเรียกชี้แจงตรงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในคราวรวมคนตรวจเลือกนั้นได้ ข้อ ๙ คนซึ่งต้องขึ้นทะเบียนกองประจำการนั้น คือ (๑) คนซึ่งต้องส่งเข้ากองประจำการในวันตรวจเลือก (๒) คนซึ่งนายอำเภอนัดส่งเข้ากองประจำการภายหลังวันตรวจเลือก (๓) คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเข้ากองประจำการภายหลังวันตรวจเลือก (๔) คนซึ่งร้องขอเข้ากองประจำการก่อนวันตรวจเลือก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับไว้ สำหรับใน (๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคนเป็นผู้นำขึ้นทะเบียน สำหรับใน (๒) นายอำเภอท้องที่เป็นผู้นำขึ้นทะเบียน สำหรับใน (๓) ปลัดจังหวัดเป็นผู้นำขึ้นทะเบียน สำหรับใน (๔) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคนเป็นผู้นำขึ้นทะเบียน ทะเบียนกองประจำการให้ใช้ตาม (แบบ สด.๓) ท้ายบันทึกนี้

ข้อ ๑๐ เครื่องหมายประจำตัวทหารหรือตำรวจซึ่งต้องลงในทะเบียนกองประจำการนั้น ให้ใช้ดังนี้ (๑) ให้ลงอักษรย่อแผนกแล้วลงเลขพุทธศักราชต่อท้ายไว้บรรทัดบน และลงอักษรย่อชื่อจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร กับลงเลขประจำตัวบุคคลที่เข้ารับราชการกองประจำการในจังหวัดนั้นไว้บรรทัดล่าง

(๒) อักษรย่อแผนก คือ

ทหารบก	เขียนว่า	ท.บ.
ทหารเรือ	เขียนว่า	ท.ร.
ทหารอากาศ	เขียนว่า	ท.อ.

ตำรวจ เขียนว่า ต.ร. (๓) อักษรย่อชื่อจังหวัด คือ

กระบี่	เขียนว่า	ก.บ.	กาญจนบุรี	เขียนว่า
ก.จ.	กาฬสินธุ์		เขียนว่า	ก.ส.

- ๖๔ -

	กำแพงเพชร		เขียนว่า	ก.พ.	กรุงเทพมหานคร	
	เขียนว่า	ก.ท.	ขอนแก่น		เขียนว่า	ข.ก.
จันทบุรี		เขียนว่า	จ.บ.	ฉะเชิงเทรา		เขียนว่า
	ฉ.ช. ชลบุรี		เขียนว่า	ช.บ.	ชัยนาท	
	เขียนว่า	ช.น.	ชัยภูมิ		เขียนว่า	ช.ย.
ชุมพร		เขียนว่า	ช.พ.			
	เชียงราย		เขียนว่า	ช.ร.		
	เชียงใหม่		เขียนว่า	ช.ม.		
	ตรัง		เขียนว่า	ต.ง.		
	ตราด		เขียนว่า	ต.ร.		
	ตาก		เขียนว่า	ต.ก.		
	นครนายก		เขียนว่า	น.ย.		
	นครปฐม		เขียนว่า	น.ฐ.		
	นครพนม		เขียนว่า	น.พ.		
	นครราชสีมา		เขียนว่า	น.ม.		
	นครศรีธรรมราช		เขียนว่า	น.ศ.		
	นครสวรรค์		เขียนว่า	น.ว.		
	นนทบุรี		เขียนว่า	น.บ.		
	นราธิวาส		เขียนว่า	น.ธ.		
	น่าน		เขียนว่า	น.น.		
	หนองคาย		เขียนว่า	น.ค.		
	หนองบัวลำภู		เขียนว่า	น.ภ.		
	บุรีรัมย์		เขียนว่า	บ.ร.		
	ปทุมธานี		เขียนว่า	ป.ท.		
	ประจวบคีรีขันธ์		เขียนว่า	ป.ช.		
	ปราจีนบุรี		เขียนว่า	ป.จ.		
	ปัตตานี		เขียนว่า	ป.น.		
	พระนครศรีอยุธยา		เขียนว่า	อ.ย.		
	พังงา		เขียนว่า	พ.ง.		
	พัทลุง		เขียนว่า	พ.ท.		
	พิจิตร		เขียนว่า	พ.จ.		
	พิษณุโลก		เขียนว่า	พ.ล.		



เพชรบุรี	เขียนว่า	พ.บ.
เพชรบูรณ์	เขียนว่า	พ.ช.
แพร่	เขียนว่า	พ.ร.
พะเยา	เขียนว่า	พ.ย.
ภูเก็ต	เขียนว่า	ภ.ก.

- ๒๕ -

มหาสารคาม	เขียนว่า	ม.ค.
มุกดาหาร	เขียนว่า	ม.ห.
แม่ฮ่องสอน	เขียนว่า	ม.ส.
ยะลา	เขียนว่า	ย.ล.
ยโสธร	เขียนว่า	ย.ส.
ร้อยเอ็ด	เขียนว่า	ร.อ.
ระนอง	เขียนว่า	ร.น.
ระยอง	เขียนว่า	ร.ย.
ราชบุรี	เขียนว่า	ร.บ.
ลพบุรี	เขียนว่า	ล.บ.
ลำปาง	เขียนว่า	ล.ป.
ลำพูน	เขียนว่า	ล.พ.
เลย	เขียนว่า	ล.ย.
ศรีสะเกษ	เขียนว่า	ศ.ก.
สกลนคร	เขียนว่า	ส.น.
สงขลา	เขียนว่า	ส.ข.
สตูล	เขียนว่า	ส.ต.
สมุทรปราการ	เขียนว่า	ส.ป.
สมุทรสงคราม	เขียนว่า	ส.ส.
สมุทรสาคร	เขียนว่า	ส.ค.
สระบุรี	เขียนว่า	ส.บ.
สระแก้ว	เขียนว่า	ส.ก.
สิงห์บุรี	เขียนว่า	ส.ห.
สุโขทัย	เขียนว่า	ส.ท.
สุพรรณบุรี	เขียนว่า	ส.พ.
สุราษฎร์ธานี	เขียนว่า	ส.ฎ.
สุรินทร์	เขียนว่า	ส.ร.
อ่างทอง	เขียนว่า	อ.ท.
อุดรธานี	เขียนว่า	อ.ด.

อุตรดิตถ์	เขียนว่า	อ.ต.
อุทัยธานี	เขียนว่า	อ.น.
อุบลราชธานี	เขียนว่า	อ.บ.
อำนาจเจริญ	เขียนว่า	อ.จ.

### การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ

**ข้อ ๑๑** การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการตำรวจ ในจังหวัดที่เรียกคนเป็นทหารให้กระทำรวมกับการตรวจเลือกคนเป็นทหาร

**ข้อ ๑๒** บุคคลที่จะให้เข้ารับราชการกองประจำการนั้นต้องตรวจร่างกายเสียก่อน การตรวจนั้นให้ปฏิบัติดังนี้

- ๖๖ -

(๑) ตรวจทหารกองเกินในคราวเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ ซึ่งอยู่ในหน้าที่คณะกรรมการตรวจเลือกตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖)

(๒) ตรวจคนที่ร้องขอเข้ากองประจำการนอกเวลารวมคนตรวจเลือกประจำปี ให้แพทย์ในหน่วยที่จะรับคนเป็นผู้ตรวจ

(๓) ตรวจทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งจะต้องส่งเข้ากองประจำการในปีนั้น ตามมาตรา ๓๓ ให้แพทย์ในหน่วยที่จะรับคนเป็นผู้ตรวจ

**ข้อ ๑๓** บุคคลที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก ตามมาตรา ๒๗ นั้น ให้คณะกรรมการตรวจเลือกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับบุคคลที่ไม่มาตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) นั้น ให้บันทึกไว้ในบัญชีช่งหมายเหตุแล้วแต่กรณี

(๒) ตามมาตรา ๒๗ (๕) นี้ ให้จำหน่ายบัญชีว่าขาดไว้ก่อนแล้วมอบให้นายอำเภอจัดการสอบสวนตามทางการ

(๓) สำหรับบุคคลที่ปรากฏว่าไปเข้าตรวจเลือกที่อำเภออื่น ตามมาตรา ๓๒ นั้น ให้บันทึกไว้ในบัญชีช่งหมายเหตุ

(๔) สำหรับบุคคลที่ป่วยไม่สามารถมาได้นั้นให้สอบสวนปากคำผู้แทนไว้ให้ชัดแจ้ง และให้บันทึกไว้ในบัญชีช่งหมายเหตุว่า เป็นคนจำพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) ไปพลางก่อน แล้วมอบให้นายอำเภอจัดการสอบสวนตามทางการ เมื่อสอบสวนได้ความจริงจึงให้ปฏิบัติเช่นคนจำพวกที่ ๓ แต่ไม่นับครั้งให้

**ข้อ ๑๔** พระภิกษุที่ถูกเข้ากองประจำการ ถ้ารูปโตขอผ่อนผัน ยังไม่ลาสิกขาในวันตรวจเลือก ให้คณะกรรมการการตรวจเลือกผ่อนผันให้ไปลาสิกขาได้ไม่เกิน ๑๐ วัน นับจากวันตรวจเลือกวันสุดท้ายของจังหวัดนั้น โดยให้นายอำเภอเป็นผู้ออกหมายนัดเช่นบุคคลตามมาตรา ๓๔

ส่วนผู้ที่ต้องส่งเข้ากองประจำการในวันตรวจเลือกให้สัสดีจังหวัด ทำบัญชีรายชื่อตาม (แบบ สด. ๑๘) ท้ายบันทึกนี้ พร้อมกับตัวคนมอบให้ฝ่ายทหารหรือตำรวจรับไปทันที กับให้ชี้แจงไว้ในทำบัญชีให้ทราบด้วยว่า

ยังมีพระภิกษุที่ผ่อนผันให้ไปลาสิกขาอีกก็รูป เมื่อลาสิกขามาขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว ให้สัสดีจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อและมอบตัวให้ฝ่ายรับคน

**ข้อ ๑๕** ถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการประสงค์จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงตามมาตรา ๓๑ ก็ให้ยื่นตรงต่อคณะกรรมการชั้นสูงทีเดียวไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

เมื่อคณะกรรมการชั้นสูงได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วหรือรายงานกรรมการตรวจเลือก ให้พร้อมกันพิจารณาและตัดสินใจ แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วยโรคหรือความพิการต้องให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ ไม่น้อยกว่าสามนายที่มีชื่อเป็นกรรมการตรวจเลือก ซึ่งได้ตรวจผู้นั้นมาแล้ว ตรวจก่อนเสนอความเห็น

## **การปลดและจำหน่าย**

**ข้อ ๑๖** การปลดทหาร ตำรวจออกจากกองประจำการ และการปลดบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาทหารที่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ทหารบก ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่จังหวัดใด ให้ผู้บังคับหน่วยทหารส่งรายชื่อผู้ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนต่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ที่หน่วยทหารนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อยื่นทางว่าวนำปลดต่อสัสดีจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

(๒) ทหารเรือ ให้ผู้บังคับหน่วยทหารส่งรายชื่อผู้ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนต่อกรมกำลังพลทหารเรือ หรือหน่วยที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมายให้เป็นหน้าที่แล้วให้หน่วยที่ได้รับรายชื่อนี้ยื่น

- ๖๗ -

ทางว่าวนำปลดต่อสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร และส่งรายชื่อต่อผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกที่จังหวัดภูมิลำเนาทหาร อยู่ในเขตพื้นที่ในโอกาสเดียวกันด้วย

(๓) ทหารอากาศ ให้ผู้บังคับหน่วยทหารส่งรายชื่อผู้ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนต่อกรมกำลังพลทหารอากาศหรือหน่วยที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายให้เป็นหน้าที่ แล้วให้หน่วยที่ได้รับรายชื่อนี้ยื่นทางว่าวนำปลดต่อแผนกสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร และส่งรายชื่อ ต่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่จังหวัดภูมิลำเนาทหาร อยู่ในเขตพื้นที่ในโอกาสเดียวกัน

(๔) ตำรวจ ซึ่งรับราชการประจำอยู่ในท้องที่จังหวัดใดให้ผู้กำกับการตำรวจจังหวัดนั้น เว้นแต่กรุงเทพมหานคร ให้ผู้บังคับการกองกำลังพลกรมตำรวจ ส่งรายชื่อผู้ที่จะครบกำหนดปลดเป็นกองหนุนต่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่จังหวัดภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่ เพื่อขอทราบสังกัดเมื่อปลดเป็นกองหนุน แล้วจึงยื่นทางว่าวนำปลดต่อสัสดีจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

การยื่นทางว่าวนำปลดให้ผู้ยื่นส่งถึงสัสดีจังหวัดก่อนวันครบกำหนด ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่ในกรณีที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือปลดเป็นพันราชการทหารประเภทที่ ๑ ให้ยื่นทางว่าวนำปลดภายในสามสิบวัน

ทางว่าวนำปลดให้ใช้ตาม (แบบ สด.๗) ท้ายบันทึกนี้

(๕) การปลดผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาทหารตามกฎหมาย ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมิต้องรับราชการในกองประจำการนั้น ให้กรมการรักษาดินแดนหรือหน่วยซึ่งผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ ส่งบัญชีรายชื่อขอให้นำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดต่อแผนกสัสดีจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

บัญชีรายชื่อขอนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด ให้ใช้ตาม (แบบ สด.๔๒) ท้ายบันทึกนี้

**ข้อ ๑๗** การปลดทหารหรือตำรวจกองประจำการเป็นกองหนุนชั้นที่ ๑ ให้ถือวันเข้ารับราชการ ก่อนขึ้นทะเบียนกองประจำการ หรือตามวันที่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วแต่กรณี แล้วนับตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการเป็นต้นไปเป็นรายเดือนจนครบกำหนด จึงให้นำปลดในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป เช่นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการมีกำหนดยี่สิบสี่เดือน และขึ้นทะเบียนกองประจำการในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จะเป็นวันที่เท่าใดก็ตามต้องปลดในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ส่วนผู้ที่กำหนดให้รับราชการประจำการน้อยกว่าที่กล่าวนี้ ก็ให้นับวันรับราชการสำหรับการปลดโดยอนุโลมทำนองที่กล่าวแล้ว

**ข้อ ๑๘** การคำนวณวันรับราชการกองประจำการนั้น ให้นับวันป่วย วันลา ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการลา วันถูกควบคุมหรือต้องโทษเข้าร่วมด้วย ส่วนผู้รับราชการยังไม่ครบกำหนดเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ต้องให้รับราชการจนครบกำหนดแล้วจึงปลดในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป

**ข้อ ๑๙** ผู้ที่ครบกำหนดปลดในระหว่างที่ถูกควบคุม หรือต้องโทษอยู่ ให้นำปลดทีเดียวไม่ต้องรอจนพ้นโทษต่อเมื่อพ้นโทษแล้วจึงปล่อยตัวไป

**ข้อ ๒๐** การปลดทหารหรือตำรวจกองประจำการ สัสดีจังหวัดต้องถือหลักฐานวันรับราชการตามทางว่านำปลดประกอบกับวันรับราชการตามทะเบียนกองประจำการ

ทหารที่อยู่ในกองประจำการ ถ้าปรากฏว่าพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องให้แพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ เป็นกรรมการอย่างน้อยสามนาย ในจำนวนนี้ต้องเป็นแพทย์ในหน่วยทหารอย่างน้อยหนึ่งนายจัดการตรวจ ถ้าเป็นจริงให้ออกใบสำคัญตาม (แบบ สด.๖) ท้ายบันทึกนี้ และนำปลดเป็นพันราชการทหาร

แต่การปลดตำรวจในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ถ้าแห่งใดมีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ ที่จัดการตรวจไม่ครบตามจำนวน ให้จัดแพทย์ชั้นที่ต่ำกว่าสมทบให้ครบจำนวน แต่ต้องให้มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ เป็นกรรมการในจำนวนนั้นอย่างน้อยหนึ่งนาย

- ๖๘ -

การปลดผู้ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหาร สัสดีจังหวัดต้องถือหลักฐาน ตามบัญชีรายชื่อขอนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด ประกอบกับทะเบียนกองประจำการ และสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ

**ข้อ ๒๑** การปลดทหารกองประจำการมาตรา ๔๐ นั้น ถ้าอายุยังไม่ครบสามสิบปีบริบูรณ์ ให้ปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๒ จนกว่าอายุจะครบสามสิบปีบริบูรณ์ถ้าอายุครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว ให้ปลดเป็นกองหนุน ชั้นที่เหมาะสมกับอายุเช่นเดียวกับการปลดทหารกองเกิน

**ข้อ ๒๒** การปลดทหารกองหนุนให้กระทำด้วยวิธีต่อไปนี้

(๑) ประเภทที่ ๑ ปลดเป็นกองหนุนในเดือนใด ให้นับครบกำหนดปลดขั้นต่อไปในวันที่ ๑ ของเดือนที่ครบกำหนดปลดนั้น ไม่ต้องคิดรายวัน

(๒) ประเภทที่ ๒ แม้จะลงบัญชีทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนในวันเดือนปีใดก็ตาม ถ้าอายุครบกำหนดในปีใดให้ปลดในวันที่ ๑ ของปีที่อยู่ครบไม่ต้องคิดรายวันรับราชการ เช่น บุคคล อายุยี่สิบแปดปี

บริบูรณ์ลงบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๗ คิดครบกำหนดเป็นกองหนุนชั้นที่ ๒ วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๙

(๓) ในการเรียกระดมพล การเรียกเข้าฝึกวิชาทหาร หรือในการทดลองความพร้อมพร้อมคราวใด ถ้าปรากฏว่าทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคตามกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องปลดเป็น พันราชการทหารตามมาตรา ๔๑ ให้ออกใบสำคัญ (แบบ สด.๖) แต่ให้แพทย์ที่ตรวจร่างกาย ๑ นายทหาร ผู้อำนวยการ ๑ และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งแทนหน่วยทหารในการนั้น ๑ เป็นผู้ลงชื่อในใบสำคัญ

**ข้อ ๒๓** ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ คือ

(๑) หนังสือสำคัญซึ่งออกให้ตามมาตรา ๙ นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วย สัสดีจังหวัด ออกตาม (แบบ สด.๘) ท้ายบันทึกนี้ และลงชื่อประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

(๒) ใบสำคัญซึ่งออกให้ตามมาตรา ๔๐ นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วย สัสดีจังหวัด ออกตาม (แบบ สด.๙) ท้ายบันทึกนี้ แต่ต้องแก้ตำแหน่งนายอำเภอ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และเติมตำแหน่ง สัสดีจังหวัดลงด้วย แล้วลงชื่อประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

(๓) ในกรณีที่ปลดพันราชการทหารตามมาตรา ๔๑ นั้น จะต้องพิจารณาว่าการปลดนั้น ปลดพันราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือ ที่ ๒ ถ้าเป็นการปลดพันราชการทหารประเภทที่ ๑ ให้ออกหนังสือสำคัญ ตาม (๑) ถ้าปลดพันราชการทหารประเภทที่ ๒ ให้ออกใบสำคัญตาม (๒)

(๔) ใบสำคัญซึ่งออกให้ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ นั้นให้ออกตาม (แบบ สด.๙) และให้นายอำเภอลงชื่อประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ และให้ สัสดีอำเภอลงชื่อรับรองว่าเป็นการ ถูกต้องในหลังใบสำคัญนั้นด้วย

(๕) หนังสือสำคัญสำหรับการปลดตำรวจในจังหวัดที่เรียกคนเข้ารับราชการแต่เฉพาะ ตำรวจนั้น ให้ออกตาม (แบบ สด.๘) และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงชื่อ และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ กับให้ผู้กำกับ หรือผู้บังคับกองตำรวจลงชื่อในหนังสือสำคัญนี้ด้วย

**ข้อ ๒๔** การออกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญในหน้าที่ สัสดีจังหวัดให้จัดการดังนี้

(๑) หนังสือสำคัญซึ่งออกให้ตามมาตรา ๙ หรือใบสำคัญซึ่งออกให้ตามมาตรา ๔๐ นั้น ให้ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ขอปลดเพื่อส่งแก่หน่วยต้นสังกัดจัดการมอบให้ตัวรับไป

(๒) ถ้าทหารกองหนุนที่ได้รับหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญตามข้อ ๒๓ (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว มีเหตุต้องปลดพันราชการทหาร ก็ให้เรียกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญนั้นมาลงวันปลดพันราชการทหารในด้านหลัง หนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดและ สัสดีจังหวัด ลงชื่อและประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ ส่วนวันปลดที่ได้ลงไว้เดิม ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดนั้นให้ขีดฆ่าและลงชื่อ สัสดีจังหวัดกำกับไว้

- ๖๙ -

(๓) ทหารกองเกินที่นายอำเภอออกใบสำคัญให้ไว้ ถ้าต้องปลดพันราชการทหาร ตาม มาตรา ๔๑ ให้ออกใบสำคัญให้ใหม่ตามข้อ ๒๓ (๓) และให้เรียกใบสำคัญเดิมมาทำลายเสีย

**ข้อ ๒๕** นายอำเภอท้องที่ได้รับหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อตัวก็ดี ชื่อสกุลก็ดีหรือทั้งชื่อตัวชื่อสกุล ก็ดี ตามมาตรา ๑๒ วรรคท้าย เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้แก้ใบสำคัญเฉพาะที่อำเภอออกให้ โดยขีดฆ่าคำเดิมด้วย หมึกดำ แล้วเขียนคำที่ขอแก้ลงใต้หรือต่อคำที่ขีดฆ่า แล้วประทับตราประจำตำแหน่ง นายอำเภอตรงที่ขีดฆ่า แล้วแก้บัญชี (แบบ สด.๑) ที่อำเภอและบอกให้จังหวัดแก้บัญชี (แบบ สด.๒๗) ไว้ให้ตรงกัน

ส่วนหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญที่จังหวัดออกให้ ต้องส่งสำเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อให้จังหวัดแก้ไข โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับบรรคแรก แต่ประทับตราประจำตำแหน่งสัสดีจังหวัดตรงที่ขีดฆ่า ถ้าที่ใดยังไม่มีตราประจำตำแหน่งสัสดีจังหวัดก็ให้ประทับตราประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแทน

หนังสือสำคัญหรือใบสำคัญที่ผิดชื่อหรือคำต่าง ๆ ซึ่งต้องแก้ไข ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบรรคแรก

**ข้อ ๒๖** ถ้าผู้ที่ได้รับหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญตามข้อ ๒๓ นั้น ต้องจำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่ต้องถืออีกต่อไปแล้ว ให้จัดการเรียกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญนั้นมาทำลายเสีย ถ้าเรียกไม่ได้ให้สอบสวนว่าเรียกไม่ได้เพราะเหตุใด ถ้ามีต้นข้าวต้องบันทึกไว้ในต้นข้าวให้ทราบเรื่องตามหลักฐานในหนังสือหรือบัญชีฉบับใด พ.ศ. ใดด้วย

**ข้อ ๒๗** ทหารหรือตำรวจกองประจำการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ตายให้จัดการจำหน่ายทะเบียนกองประจำการและบัญชี

การจำหน่ายตายนี้ ถ้าเป็นทหารหรือตำรวจกองประจำการ ให้หน่วยต้นสังกัดแจ้งต่อสัสดีจังหวัด ตามภูมิลำเนาทหารของผู้ตาย แล้วให้จังหวัดนั้นแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของผู้ตาย เพื่อจำหน่ายทะเบียนบัญชีตามระเบียบ ถ้าเป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนในจังหวัดที่เรียกคนเข้ารับราชการทหาร ให้นำอำเภอท้องที่ที่ทหารนั้นตายแจ้งต่อจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของผู้ตาย ถ้าเป็นจังหวัดที่มีได้เรียกคนเข้ารับราชการทหาร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งต่อสัสดีจังหวัดที่ทำการแทนด้วย

ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อกันภายในสามสิบวัน

### การย้ายภูมิลำเนาทหารหรือย้ายที่อยู่

**ข้อ ๒๘** บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือ มาตรา ๑๘ หรือ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนย้ายที่อยู่เปลี่ยนตำบล ให้นำอำเภอเก่าบัญชีให้ถูกต้อง

ถ้าไปอยู่ต่างตำบลชั่วคราวเกินกว่าสามสิบวัน เมื่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารเดิม ได้รับแจ้งการย้ายจากนายอำเภอที่ไปอยู่ชั่วคราวนั้นแล้ว ให้หมายเหตุบัญชีไว้

ในการรับแจ้งย้ายที่อยู่ดังกล่าวแล้วก็ดี หรือการรับแจ้งการย้ายภูมิลำเนาทหารก็ดี ให้นำอำเภอ ออกไปรับตาม (แบบ สด.๑๐) ให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน

**ข้อ ๒๙** บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือ มาตรา ๑๘ แล้ว หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนที่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้น เมื่อรับตัวเข้าคุมขังหรือส่งตัวไปอยู่ใน เขตอันมีกำหนด หรือส่งไปกักกัน หรือเมื่อย้ายไปคุมขังประจำยังเรือนจำ หรือนิคมน หรือเมื่อพ้นโทษ เจ้าหน้าที่ ควบคุมเดิมและใหม่ต้องแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งไปยังนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ของผู้นั้น

ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อกันภายในกำหนดสามสิบวัน

**ข้อ ๓๐** การย้ายภูมิลำเนาทหารต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด สำหรับบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่ อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือมาตรา ๑๘ แล้ว หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนนั้น เมื่อนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารเดิมได้รับแจ้งการย้ายจากนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารใหม่ตาม มาตรา ๑๒ แล้วให้จัดการ

สอบสวน เมื่อได้หลักฐานว่าผู้ขอย้ายไม่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของ  
ตนทราบ

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่ปลดจากกองประจำการ ให้คัดสำเนาทะเบียนส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารใหม่ แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ได้ลงบัญชีรายนามทหาร  
กองประจำการและทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๒๖) ให้คัดรายการจากบัญชีนั้นลงในทะเบียนกอง  
ประจำการ (แบบ สด.๓) โดยเขียนที่เหนือทะเบียนกองประจำการว่า คัดรายการจากบัญชี (แบบ สด.๒๖) แล้วแต่  
กรณี ส่งไปยังจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารใหม่

(๒) บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือมาตรา ๑๘ แล้ว  
หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ให้ทำบัญชีตาม (แบบ สด.๑๒) ท้ายบันทึกนี้ส่งไปยังจังหวัดตาม  
ภูมิลำเนาทหารใหม่

จังหวัดที่ได้รับการแจ้งการย้าย ถ้าเป็นจังหวัดที่มีได้เรียกคนเข้ารับราชการทหาร ให้เก็บหลักฐาน  
การโอนนั้นไว้ แต่ถ้าเป็นจังหวัดที่เรียกคนเข้ารับราชการทหาร ให้เก็บสำเนาทะเบียนหรือลงบัญชีรายนามทหารกอง  
ประจำการและทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๒๖) หรือบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุน  
ประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ไว้ แล้วแต่กรณี

**ข้อ ๓๑** การบันทึกจำหน่ายผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาทหารให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) จังหวัดที่เรียกคนเข้ารับราชการทหาร สำหรับทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ หรือ  
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่ปลดจากกองประจำการ ให้บันทึกหลังทะเบียนกองประจำการในช่องย้ายภูมิลำเนา  
ทหารหรือจำหน่ายบัญชีรายนามทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้วแต่กรณี

สำหรับบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือ มาตรา ๑๘ แล้ว  
หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ จำหน่ายบัญชีทหารกองเกิน หรือบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและ  
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ แล้วแต่กรณี

(๒) จังหวัดที่มีได้เรียกคนเข้ารับราชการทหาร สำหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ  
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่ปลดจากกองประจำการ ถ้ามีทะเบียนกองประจำการบัญชีรายชื่อทหาร กองหนุน  
ประเภทที่ ๑ ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาทหาร (แบบ สด.๑๑) หรือถ้ามีบัญชี (แบบ สด.๑๒) อยู่ให้บันทึกในช่องย้ายภูมิลำเนา  
ทหาร หรือช่องหมายเหตุแล้วแต่กรณี

**ข้อ ๓๒** จังหวัดที่มีได้เรียกคนเข้ารับราชการทหาร เมื่อได้รับแจ้งการย้ายภูมิลำเนาทหารเข้ามา  
หรือย้ายออกไป หรือตาย ให้แจ้งต่อสัสดีจังหวัดที่ทำการแทน ภายในกำหนดสามสิบวัน คือถ้ารับแจ้งการย้ายเข้ามา  
ให้ส่งสำเนาทะเบียนกองประจำการ หรือบัญชีตาม (แบบ สด.๑๒) แล้วแต่กรณี ถ้าย้ายภูมิลำเนาทหารออกไป หรือ  
ตาย ให้ส่งบัญชีตาม (แบบ สด.๑๓) ท้ายบันทึกนี้

### **การเรียกทหารกองเกินและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหาร**

**ข้อ ๓๓** เพื่อให้การระดมพลเป็นไปด้วยความพร้อมพร้อมและรวดเร็ว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเตรียมการ  
ล่วงหน้าไว้ และทำความตกลงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นให้เตรียมที่จะเรียกระดมได้ทุกขณะ เมื่อถึงคราวจะ  
ระดมให้ฝ่ายทหารสั่งการตรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำแหน่งใด ๆ ก็ได้ และเมื่อได้สั่งการไปแล้วต้องรีบ  
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำแหน่งนั้นให้ทราบด้วย

ข้อ ๓๔ การเรียกเข้าฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร้อมนั้น ถ้าไม่ใช่ในกรณีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารทำความตกลงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นก่อนถึงวันกำหนดอย่างน้อยสามเดือน

- ๗๑ -

### การออกหนังสือสำคัญใบสำคัญแทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย

ข้อ ๓๕ จังหวัดที่เรียกคนเข้ารับราชการแต่เฉพาะตำรวจ ไม่มีหน่วยสวัสดิ หากทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทำใบสำคัญชำรุดหรือสูญหายไม่ต้องออกใบสำคัญแทนให้ใหม่ แต่ถ้าเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ทำหนังสือสำคัญชำรุดหรือสูญหาย จึงต้องออกหนังสือสำคัญแทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหายให้ใหม่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งไปยังสัสดีจังหวัดที่ทำการแทนจัดการออกหนังสือสำคัญแทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย ลงชื่อประทับตราประจำตำแหน่งแล้วส่งคืนผู้ว่าราชการจังหวัด ลงชื่อประทับตราตำแหน่งและจัดการต่อไป

ข้อ ๓๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดชั่วคราว ทำหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญชำรุดหรือสูญหายขอรับใหม่ ให้นายอำเภอที่รับแจ้งจัดการสอบสวน ถ้าได้ความจริงและถ้าหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญที่ชำรุดหรือสูญหายนั้นจังหวัดเป็นผู้ออก ก็ให้บอกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร โดยผ่านจังหวัดที่มาอยู่ชั่วคราว แต่ถ้าเป็นใบสำคัญที่อำเภอออกก็ให้ร้องขอไปยังนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารเดิมเพื่อจัดการออกให้

ข้อ ๓๗ เงินค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญแทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เรียกเก็บ

บันทึก ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๙๙

( ลงชื่อ ) พลเอก สถิตยยุทธการ  
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

( ลงชื่อ ) ศ.ไทยวัฒน์  
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย



คำสั่งกระทรวงกลาโหม

ที่ ๗๘๒ / ๓๖

เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง

ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๔๘/๑๕ ลง ๓๐ พ.ย.๑๕ เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง ในท้องที่แต่ละจังหวัดไปแล้วนั้น บัดนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.๒๕๓๖ ได้ประกาศใช้แล้วจึงสมควรกำหนดผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลง ๑๕ ต.ค. ๑๕ จึงให้ยกเลิกความในหมายเลข ๑. และ ๒. แห่งคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๔๘/๑๕ ลง ๓๐ พ.ย. ๑๕ เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑. แม่ทัพภาคที่ ๑ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูงใน กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดตราด จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี **จังหวัดสระแก้ว** จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง

๒. แม่ทัพภาคที่ ๒ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูงในจังหวัด กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย **จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี**”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๖

( ลงชื่อ ) พลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง

( สมบัติ รอดโพธิ์ทอง )

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ทำการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

- ๗๓ -

**ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม**

**ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สี่สตี**

**พ.ศ.๒๕๕๓**

-----

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สี่สตี พ.ศ.๒๕๓๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สี่สตี พ.ศ.๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สี่สตี พ.ศ.๒๕๓๔

๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สี่สตี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖

๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สี่สตี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

ข้อ ๔ กิจการในหน้าที่สี่สตี แบ่งออกดังนี้

- ๔.๑ กองการสัสดี กรมการสรรพกำลังกลาโหม
- ๔.๒ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
- ๔.๓ แผนกสรรพกำลังกองทัพภาค
- ๔.๔ ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก
- ๔.๕ ฝ่ายสรรพกำลังจังหวัดทหารบก
- ๔.๖ สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร
- ๔.๗ สำนักงานสัสดีจังหวัด
- ๔.๘ หน่วยสัสดีเขต
- ๔.๙ หน่วยสัสดีอำเภอ
- ๔.๑๐ หน่วยสัสดีกิ่งอำเภอ
- ๔.๑๑ แผนกสัสดี กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ
- ๔.๑๒ แผนกสัสดี กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารอากาศ
- ๔.๑๓ การสัสดีส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ

ข้อ ๕ กองการสัสดี กรมการสรรพกำลังกลาโหม มีผู้อำนวยการกองการสัสดี กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

๕.๑ พิจารณาเสนอแนะนโยบาย การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาสัมพันธ์ในกิจการสัสดีของกระทรวงกลาโหม

๕.๒ เป็นที่ปรึกษาในกิจการสัสดีของผู้บังคับบัญชา

๕.๓ ควบคุม พิจารณาเสนอแนะ ประสานงานและกำกับดูแลกิจการตลอดจนวิทยาการสัสดีให้ดำเนินไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสม

๕.๔ คำนวณ วิจัยและวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติตาม ๕.๓ ในทางวิทยาการของหน่วยในทุกระดับ

๕.๕ ร่วมและประสานงานในการกำหนดคุณสมบัติ และคุณสมบัติของบุคคลที่เหล่าทัพจะรับเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการในสายงานสัสดี

๕.๖ ดำเนินการในเรื่องการศึกษา การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การอบรมและสัมมนา

## วิทยาการสัตต

๕.๗ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล สถิติ ยอดในบัญชีจำนวนทหารกองเกินที่จะเรียกเข้ากองประจำการได้ และบัญชีเทียบจำนวนทหารกองเกินที่จะขอเรียก

๕.๘ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล สถิติ ยอดในรายงานและบัญชีตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี

๕.๙ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูล สถิติ ยอดในบัญชีทหารกองเกินและทหารกองหนุน

๕.๑๐ รวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังด้านการส่งกำลังบำรุงของเหล่าทัพ

๕.๑๑ รวบรวมยอดจำนวนตำรวจที่กระทรวงมหาดไทยขอเรียกเข้ากองประจำการประจำปี

๕.๑๒ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ในการพิจารณาและกำหนดท้องที่เพื่อเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารและตำรวจกองประจำการ

๕.๑๓ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนกองประจำการและการปลดออกจากกองประจำการ การลาพักการปลด การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ การเรียกตัวกลับมาเพื่อเข้ารับราชการ

๕.๑๔ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการยกเว้น และการผ่อนผันแก่บุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้กำหนดไว้

๕.๑๕ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการมอบอำนาจการปกครองข้าราชการในสายงานสัตตที่ไปปฏิบัติราชการร่วมกับทางฝ่ายปกครอง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทย

๕.๑๖ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ในการพิจารณากำหนดหลักการปฏิบัติในการหมุนเวียนกำลังพลในสายงานสัตตระหว่างเหล่าทัพ กับกองการสัตต กรมการสรรพกำลังกลาโหม

๕.๑๗ พิจารณาและเสนอแนะการดำเนินการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการของกองการสัตต กรมการสรรพกำลังกลาโหม

๕.๑๘ พิจารณาแก้ไข ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร และการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมการสัตต

๕.๑๙ ตรวจสอบ และดูการปฏิบัติทางวิทยาการสายงานสัตตของหน่วยสัตตในระดับต่างๆ สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ

๕.๒๐ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้

ข้อ ๖ กองการสวัสดิ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีผู้อำนวยการกองการสวัสดิ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

๖.๑ ตรวจสอบและควบคุมทางวิทยาการในสายงานสวัสดิ ของกองทัพบก

๖.๒ อำนาจการ และกำกับดูแลหน่วยและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจการสวัสดิทั้งปวง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ พิจารณาและเสนอแนะการดำเนินการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการซึ่งทำหน้าที่สวัสดิในส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพบก รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอและกิ่งอำเภอตั้งใหม่ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งในระหว่างรอกองทัพบกอนุมัติอัตราและจัดตั้งหน่วยใหม่ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการได้กำหนดไว้

๖.๔ อำนาจการในกิจการสวัสดิทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเตรียมพล

๖.๕ อำนาจการและควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุน โดยร่วมมือและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๖.๖ รวบรวมกำหนดความต้องการและควบคุมการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่ายแบบพิมพ์เอกสาร แผ่นภาพประชาสัมพันธ์สายงานสวัสดิ โดยประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

- ๗๕ -

๖.๗ บันทึก รายงาน รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ จัดกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนเสนอแนะ และให้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อพัฒนากิจการสวัสดิให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหม

๖.๘ ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร และการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตลอดจนระเบียบ แบบธรรมเนียมการสวัสดิ ให้กับส่วนราชการต่างๆ และสื่อมวลชน

๖.๙ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล หน่วยงานสวัสดิในการตรวจสอบหลักฐานทางทหารให้แก่ส่วนราชการต่างๆ และเอกชนที่ร้องขอรับการสนับสนุน

ข้อ ๗ แผนกสรรพกำลังกองทัพบก มีนายทหารสรรพกำลังกองทัพบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในทางปกครองบังคับบัญชาขึ้นต่อแม่ทัพภาคที่ประจำอยู่ มีหน้าที่ดังนี้

๗.๑ เป็นที่ปรึกษาในกิจการสวัสดิของแม่ทัพภาค และควบคุมทางวิทยาการของสายงานสวัสดิในเขตพื้นที่กองทัพบก

๗.๒ อำนาจการ ประสานงาน กำกับดูแล ในกิจการสวัสดิทั้งปวง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่กองทัพบก

๗.๓ พิจารณาและเสนอแนะการดำเนินการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการซึ่งทำหน้าที่สัสดีในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการได้กำหนดไว้

๗.๔ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาในกิจการสัสดี รวมทั้งงานธุรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗.๕ รวบรวมข้อมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุน ในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ เพื่อนำมาใช้ในการเรียกเข้ารับราชการทหาร และการเตรียมพล

ข้อ ๘ ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก มีหัวหน้าฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

๘.๑ เป็นที่ปรึกษาในกิจการสัสดีของผู้บังคับบัญชา

๘.๒ ดำเนินการ และควบคุม กำกับดูแล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่มณฑลทหารบก

๘.๓ ดำเนินการควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุนในเขตพื้นที่มณฑลทหารบก

๘.๔ พิจารณาและเสนอแนะการดำเนินการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการซึ่งทำหน้าที่สัสดีในเขตพื้นที่มณฑลทหารบก ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการได้กำหนดไว้

๘.๕ รวบรวมกำหนดความต้องการ ดำเนินการและควบคุมส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ แบบพิมพ์สายงานสัสดีในพื้นที่มณฑลทหารบก

๘.๖ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาในกิจการสัสดี รวมทั้งงานธุรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๘.๗ รวบรวมข้อมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุน ในเขตพื้นที่มณฑลทหารบก เพื่อนำมาใช้ในการเรียกเข้ารับราชการทหารและการเตรียมพล

ข้อ ๙ สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสัสดีจังหวัด มีสัสดีกรุงเทพมหานครหรือสัสดีจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของผู้บังคับการมณฑลทหารบก ตามที่สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสัสดีจังหวัดนั้นๆ อยู่ในเขตพื้นที่ แต่กระทรวงกลาโหมจะมอบการปกครองบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ได้ตามความจำเป็น มีหน้าที่ดังนี้

๙.๑ ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่จังหวัด แล้วแต่กรณี

๙.๒ ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงซึ่งกำหนดไว้

ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่จังหวัด แล้วแต่กรณี

๙.๓ ดำเนินการควบคุมอาหารกองกินและอาหารกองหนุน ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่จังหวัด แล้วแต่กรณี

๙.๔ ดำเนินการและประสานงานในกิจการสวัสดิ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเตรียมพลกับ เจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบก หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๙.๕ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาในกิจการสวัสดิ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราชการทหารตามที่ได้รับมอบหมาย

๙.๖ รวบรวมข้อมูลสถิติ และสภาพของทหารกองกิน ทหารกองหนุนในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่จังหวัด แล้วแต่กรณี

๙.๗ รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังด้านการส่งกำลังบำรุงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่จังหวัด แล้วแต่กรณี

๙.๘ หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสวัสดิ์ และตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดและ ยุทธวิธีของหน่วย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกำลังคนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องที่จังหวัด แล้วแต่กรณี ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้

ข้อ ๑๐ หน่วยสวัสดิ์เขตและหน่วยสวัสดิ์อำเภอ มีสวัสดิ์เขตหรือสวัสดิ์อำเภอ แล้วแต่กรณี เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของสวัสดิ์กรุงเทพมหานคร หรือสวัสดิ์จังหวัด แล้วแต่กรณี แต่ กระทรวงกลาโหมจะมอบการปกครองบังคับบัญชาต่อผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอนั้นๆ ได้ตามความจำเป็น มี หน้าที่ดังนี้

๑๐.๑ ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล และประสานกิจการสวัสดิ์ทั้งปวง ซึ่งได้กำหนดไว้ใน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่เขต หรือท้องที่อำเภอ

๑๐.๒ ดำเนินการควบคุมอาหารกองกิน และอาหารกองหนุน ในเขตท้องที่เขต หรือท้องที่ อำเภอ

๑๐.๓ ดำเนินการในกิจการสวัสดิ์ทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเตรียมพล

๑๐.๔ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาในกิจการสวัสดิ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการทหารตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๕ รวบรวมข้อมูลสถิติ และสภาพของทหารกองกิน ทหารกองหนุนในเขตท้องที่เขต หรือท้องที่อำเภอ เพื่อนำมาใช้ในการเข้ารับราชการทหารและการเตรียมพล

๑๐.๖ สอดส่องดูแลความประพฤติทหารกองประจำการนอกหน่วยทหาร ในเขตท้องที่เขตหรือท้องที่อำเภอ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการจับกุมทหารกองประจำการที่ขาดหนีราชการส่งหน่วยต้นสังกัด

๑๐.๗ หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานสวัสดิ์ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสวัสดิ์ และตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดและยุทธวิธีของหน่วย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกำลังคนในเขตท้องที่เขตหรือท้องที่อำเภอตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้

ข้อ ๑๑ แผนกสวัสดิ์ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ มีหัวหน้าแผนกสวัสดิ์ กองทะเบียนพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

๑๑.๑ ควบคุมและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการสวัสดิ์ทั้งปวงซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๒ บันทึก รายงาน รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับแบบธรรมเนียม ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง และระเบียบอันเกี่ยวกับกิจการในหน้าที่สวัสดิ์

- ๗๗ -

๑๑.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ

๑๑.๔ ดำเนินการในกิจการสวัสดิ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเตรียมพล

๑๑.๕ ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจำการ

๑๑.๖ การจัดทำบัญชีทหารกองประจำการ การปลด การจำหน่ายและแก้ไข

๑๑.๗ การจัดทำบัญชีทหารกองหนุน ตรวจสอบ จำหน่าย แก้ไข และประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๘ ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมการสวัสดิ์

๑๑.๙ รวบรวม กำหนดความต้องการและควบคุมการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสายงานสวัสดิ์ โดยประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑๐ หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสวัสดิ์ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้

ข้อ ๑๒ แผนกสวัสดิ์ กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารอากาศ มีหัวหน้าแผนกสวัสดิ์ กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

๑๒.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ในกิจการสวัสดิ์ทั้งปวง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง



๑๒.๒ พิจารณาเสนอแนะการดำเนินการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการ ซึ่งทำหน้าที่สัสดีในส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพอากาศ ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนดไว้

๑๒.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

๑๒.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจำการ

๑๒.๕ จัดทำบัญชีทหารกองประจำการ การปลด การจำหน่าย และแก้ไข โดยประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับทหารกองประจำการขาดหนีราชการ

๑๒.๗ บันทึก รายงาน รวบรวมข้อมูล และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการในหน้าที่สัสดี

๑๒.๘ ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ตลอดจนระเบียบ แบบธรรมเนียมการสัสดี

๑๒.๙ รวบรวม กำหนดความต้องการแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสายงานสัสดี โดย ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๑๐ หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้

ข้อ ๑๓ การสัสดีส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีนายทหารการสัสดี เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี หัวหน้ากองกำลังพล หรือหัวหน้าแผนกกำลังพลของส่วนราชการนั้นๆ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

๑๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ

๑๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจำการ

๑๓.๓ จัดทำบัญชีทหารกองประจำการ การปลด การจำหน่ายและแก้ไขโดยประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๔ จัดทำบัญชีทหารกองหนุน ตรวจสอบ จำหน่าย และแก้ไข โดยประสานกับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๕ ดำเนินการเกี่ยวกับทหารกองประจำการขาดหนีราชการ

๑๓.๖ ดำเนินการในการสัสดีทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเตรียมพล

๑๓.๗ บันทึก รายงาน รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการในหน้าที่สัสดี

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

( ประวิตร วงษ์สุวรรณ )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

**หมายเหตุ :** หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้คือ ปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๐/๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แก้อัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม (ส่วนกลาง) และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๙๗/๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แก้อัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม (ส่วนกลาง) และคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๓/๕๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง แก้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๖) จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

**อนึ่ง** เนื่องจากมีกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ก หน้า ๑๑๑-๑๑๕ ข้อ ๕ “ บรรดากฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่อ้างถึงจังหวัดทหารบกตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ถือว่า กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้นอ้างถึงมณฑลทหารบกตามกฎกระทรวงนี้ ” ดังนั้น จึงยกเลิกข้อความในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔.๕ ออกเสีย และตัดคำว่า “จังหวัดทหารบก” “หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลังจังหวัดทหารบก” ในข้อ ๘, ๘.๒-๘.๕ และ ๘.๗ , แก้ไขข้อความในข้อ ๙ จากเดิม “อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของผู้บังคับการจังหวัดทหารบก” เป็น “ อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของผู้บัญชาการมณฑลทหารบก” และแก้ไขข้อความในข้อ ๙.๔ คำว่า “จังหวัดทหารบก” เป็น “มณฑลทหารบก” รวมทั้งปัจจุบันได้ยกเลิกสัสดีกิ่งอำเภอ เป็น สัสดีอำเภอ หมดแล้ว จึงตัดข้อความในข้อ ๑๑ เดิมออกเสีย

## คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๙๔๐/๒๕๑๗

เรื่อง มอบอำนาจในการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด

-----

โดยที่เป็นการสมควรมอบอำนาจในการผ่อนผันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓๘ จึงให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ข้อ ๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗

มาตราที่สำคัญ และบทกำหนดโทษ

การปฏิบัติ/ฐานความผิด	อัตราโทษ
๑. ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน	
๒. ชายที่มีสัญชาติไทยอายุ ๑๗ ปีในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินและรับใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ภายในพุทธศักราชนั้น (พ.ศ. เกิด บวกด้วย ๑๗) ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านของบิดา	จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ
๓. ชายที่มีสัญชาติไทยที่ยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกิน และรับใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ที่สำนักงานเขต/อำเภอ พร้อมกับคนที่เกิดปีเดียวกัน เพราะเหตุใดก็ดี ถ้าอายุยังไม่ถึง ๔๖ ปีบริบูรณ์ ให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่จะสามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้จะให้ผู้อื่นลงแทนไม่ได้	จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ
๔. ชายไทยที่ได้ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่ออายุ ๒๐ ปีในพุทธศักราชใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอภายในพุทธศักราชนั้น (พ.ศ.เกิด บวกด้วย ๒๐) ถ้าไม่ไปรับ	จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ

หมายเรียกฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย	
๕. ทหารกองเกินหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือก ทำการตรวจเลือกตามหมายเรียกของผู้อำนวยการเขต / นายอำเภอตามข้อ ๔ หรือมาแต่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืน ด้วยประการใดๆ เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือเข้ารับราชการทหารกองประจำการแทนผู้อื่น หรือเรียก/รับ/ยอมจะรับทรัพย์สิน/ประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่นโดยสัญญาว่าจะช่วยให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี
๖. ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ให้ผู้อำนวยการเขต/ นายอำเภอ เป็นผู้กำหนดและออกหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๔๐) ถ้าทหารกองเกินผู้นั้นไม่มาตามหมายนัดถือว่า หลีกเลียงขัดขืน	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี
๗. บุคคลที่พ้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผันได้แก่ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ สามเณรเปรียญ นักบวชในพุทธศาสนา นักบวชศาสนาอื่น ผู้อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร(เรียน รด.) ครู นักศึกษา นักเรียนต่างประเทศ และผู้อยู่ในระหว่างการศึกษา ไม่แจ้งด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการเขต / นายอำเภอท้องที่ภายใน ๓๐ วัน	จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ

การปฏิบัติ/ฐานความผิด	อัตราโทษ
นับแต่วันที่พ้นจากฐานะเช่นนั้น	
๘. เหตุบรรเทาโทษตามข้อ ๒, ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ จะยกเรื่องขึ้นข้อพิจารณาความผิดได้มาลงบัญชีทหารกองเกิน/รับหมายเรียกฯ	จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ
๙. ทหารกองเกินตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ทำใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ชำรุด/สูญหายไม่แจ้งต่อผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอท้องที่ เพื่อรับใหม่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สามารรถแจ้งได้	ปรับไม่เกิน ๑๒ บาท
๑๐. ผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ให้นำหลักฐานไปแจ้งต่อผู้อำนวยการเขต/ นายอำเภอ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับอนุญาต เพื่อแก้ไขใบสำคัญและบัญชีทหารให้ถูกต้องตรงกัน	จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ
๑๑. ผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน ประสงค์จะไปอยู่ท้องที่อื่นไม่แจ้งต่อ	จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ

ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ นับแต่วันย้ายเข้าท้องที่ใหม่	
๑๒. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน หลีกเลียงขัดขืนไม่มาเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร/ทดลองความพร้อม/ระดมพล	จำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๔ ปี
๑๓. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน หลีกเลียงขัดขืนไม่มาเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ	จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำปรับ
๑๔. ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) สำหรับผู้ที่ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ ชำรุด/สูญหาย ไม่แจ้งต่อผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอท้องที่เพื่อรับใหม่	ปรับไม่เกิน ๑๒ บาท
๑๕. หนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้แก่ทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘)) ชำรุด/สูญหาย ไม่แจ้งต่อ ผู้อำนวยการเขต/ นายอำเภอท้องที่เพื่อรับใหม่ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ สามารถแจ้งได้	ปรับไม่เกิน ๑๒ บาท
๑๖. ผู้ใดทำร้ายร่างกายตนเอง/ให้ผู้อื่นทำเพื่อจะให้พ้นจากการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้	จำคุกตั้งแต่ ๑ ถึง ๘ ปี
๑๗. ผู้สมรู้เป็นใจในการทำร้ายร่างกายเพื่อมุ่งหมายตามข้อ ๑๖	จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี
๑๘. ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อโดยเจตนา หลีกเลียงให้พ้นจากการเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนเป็นผลสำเร็จ หรือยุยงเสียดสอนจนเกิดความผิดตามมาตรา	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี

- ๘๒ -

พระราชบัญญัติ มี ๔ ฉ. คือ ฉ.หลัก พ.ศ.๒๔๙๗ ฉ.๒ พ.ศ.๒๔๙๘ แก้ม.๔ ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๐๓ แก้ม.๑๔ ๑๕ ๒๘ ๓๙ ๔๒ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ แก้ม.๕ ๙ ๑๔ ๒๗ ๓๖ ๔๖ ๔๗ ๔(๙) (๑๐) ๒๘ ทวิ - ตริ - จัตวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ พ.ศ.๒๕๑๕ ป้องกันการทุจริตในการตรวจเลือกทหารกองเกิน และแก้ม.๒๕ ๒๘ ทวิ ฉ.๔ พ.ศ.๒๕๑๖ แก้ม.๔ ๑๒ ๑๕ ๑๖ ๒๑ ๓๒ ๓๓ ๔๓ ๔๔ และ ๔๕ กั้ม.๑๒ ทวิ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่อนผันตาม ม.๒๗ พ.ศ. ๒๕๐๙

ยกโทษทัณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มี : พ.ร.บ. ยกโทษและทัณฑ์ให้แก่ทหารกองประจำการ ซึ่งขาดหรือหนีราชการ ดู ลตร. ๒๐/๓๒



